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บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2565 
วันพุธที่  12  ตุลาคม  2565  เวลา  09.30 น.  

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกะปาง 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
นายสมรส  เพียรดี 
นายชอบ  จันทร์ปาน 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 
นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่ 
นางอารีย์  คุระเอียด 
นายสนิท จันทร์คง 
นายลั้น  ชูนิรมย์ 
นายสุชาติ สงรักษ์ 
นายชลิต ไทยทอง 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
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เลขานุการสภาเทศบาล 

สัมพันธ์  ใจกระจ่าง 
สาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สุรชัย  ใจกระจ่าง 
สมรส เพียรดี 
ชอบ  จันทร์ปาน 
วันเพ็ญ  ยอดทอง 
น้อม  ศรีสวัสดิ์ 
อาทิตย์  ทองอยู่ 
อารีย์  คุระเอียด 
สนิท  จันทร์คง 
ลั้น  ชูนิรมย ์
สุชาติ สงรักษ์ 
ชลิต ไทยทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี – 
ผู้ลาประชุม 
          - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
          1. นายอภินันท์    ชนะภัย   นายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 

2. นายทรงยศ  กรุณา   รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
3. ร้อยโทชัยรัตน์  คุระเอียด  รองนายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
4. นายสอน  ใจกระจ่าง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
5. นายสุรชัย   หอมเกตุ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว   รองปลัดเทศบาลตําบลกะปาง 
7. นางสุภาวด ี  ชูม ี   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางพัชรี          จันทร์วาสน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
9. นางสาววราภรณ์       ใจกระจ่าง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นางกิตติยาภรณ์       รัตนอรุณ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา  พฤษพนม  นักวิชาการสุขาภิบาล 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ   สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีข้าราชการที่โอนย้ายมาเทศบาลตําบลกะปาง    
และยังไม่ได้มาพบปะกับที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลกะปาง อยากให้เพ่ือน
ข้าราชการที่โอนย้ายมาได้แนะนําตัวต่อที่ประชุมฯ และขออนุญาตให้แต่ละท่าน
ได้แนะนําตัวเองครับ  

ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
พฤษพนม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา พฤษพนม ชื่อเล่น 

น้องเอ๋ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล  ในตําแหน่ง 
นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาลตําบลกะปาง ก็จะ
นําความรู้ที่ได้มาจากจังหวัดกระบี่ มาผสมผสานและปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตําบล
บ้านเกิด ดิฉันก็เกิดในตําบลนาไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นคนอําเภอทุ่งสงคนหนึ่ง ก็จะ
ปฏิบัติงานให้เต็มที่หากท่านใดมีอะไรให้ช่วยเหลือ หรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถ
เสนอแนะได้ตลอดก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 

ประธานสภาฯ ครับก็ขอขอบคุณน้องเอ๋ ก็หวังเป็นอย่างยิ่ งนะครับจากประสบการณ์ความรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะวันนั้นผมได้มีโอกาสมาร่วมต้อนรับด้วย ทางท้องถิ่นที่
ย้ายมามีความชํานาญและประสบการณ์สูงในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยวอยู่แล้วจากจังหวัดกระบี่ ของเราได้ข่าวว่าจะเริ่มทําด้านการท่องเที่ยว
ถ้ําแรด คงจะได้มาช่วยมาเติมเต็มให้กับตําบลกะปางของเรา ก็ขอยินดีต้อนรับ
และขอขอบคุณน้องเอ๋เป็นอย่างสูง 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เชิญท่านเลขาฯ
ครับ  

1.1 การทอดผ้าป่าสามัคคีส านักสงฆ์ป่าเวฬุวัน (ถ้ าแรด) 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาน ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกคนครับ วาระที่ 1.1 เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบนะครับ สืบเนื่องจากที่เราได้
ไปร่วมกิจกรรมกันในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานะครับก็ทางสํานักสงฆ์ป่า
เวฬุวันถ้ําแรดพร้อมกับท่านนายกฯ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ขอขอบพระคุณทุก
ท่านนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าร่วมกันก็สําเร็จลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์และก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่ทาง
เทศบาลตั้งใจว่าจะส่งเสริมสํานักสงฆ์ป่าเวฬุวันถ้ําแรด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคี ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมงาน
บุญเพ่ือซื้อที่ดินเพ่ือทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ ก็ครั้งนี้ได้มีเวลาส่งหนังสือไปอยู่ที่เพ่ือนสมาชิกฯหลายวัน หวังว่าเพื่อนสมาชิกฯ

คงได้ดูกันอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วนะครับ ในส่วนที่มีอะไรจะเพ่ิมเติมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเชิญเพื่อนสมาชิกครับ เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 เรื่อง วาระการประชุมครั้งก่อน
ผมพูดครั้งนึงแล้ว โดยเฉพาะฝ่ายทําวาระการประชุม คงจะมีเทปมาย้อนถอดที
หลัง อาจจะมีพลาดไปบ้างแต่น้อย ที่จริงในวาระการประชุมของนายสมรส    
เพียรดี มีเกือบทุกหน้าบางหน้าเต็มหน้า มีน้อยสุดที่วาระการประชุมเล่มนี้ผิด  
ผมเชื่อว่าอาจจะมีอยู่บ้าง หน้าที่ 30 บรรทัดท้ายสุด นับขึ้นมาบรรทัดที่ 6    
จากเขตที่ 1 เป็นเขตที่ 2 นิดเดียวครับท่านประธาน เดี่ยวเพ่ือนสมาชิกฯบอกว่า 
เขตที่ 2 มีสมาชิกฯ 7 คน ที่จริงมีอยู่ 6 คนเหมือนเดิม เพียงแต่ของผมคาดว่า
พลาดไป ผมเข้าใจอย่างนั้น ไม่รู้ผมผิดหรือฝ่ายทําวาระจดคลาดเคลื่อน ผมแก้
เป็นเขตที่ 1 ครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณท่านสมรสครับ ท่านอ่ืนมีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 
พวกเราก็คงจะได้อ่านมาอย่างเรียบร้อยแล้ว และทางฝ่ายบันทึกวาระการประชุม 
ก็คงจะทําได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว และอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการตรวจรับรอง
รายงานการประชุม คงได้ประชุมและดําเนินการได้อย่างถี่ถ้วนแล้ว ถ้าหากว่าไม่มี
ท่านใดท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ 10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 

 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565  เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 
2565  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /พ.ศ 2565  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่านนะครับ ในวาระที่ 3.1 ทางเทศบาลตําบลกะปาง ได้ทําการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ก็ได้นําเสนอตามขั้นตอน มีคณะกรรมการชุดต่างๆ และก็
ได้ประกาศใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2565 จึงได้นําเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ   ครับเรื่องแผนมีท่านใดจะพูดคุยอภิปรายบ้างครับ 
ที่ประชุมฯ    ไม่มี / รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นรับหลักการ) เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล     ครับขออนุญาตก่อนที่จะเข้าวาระ ขอแก้ไขรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติที่อยู่ใน 
มือของทุกท่าน ก็ขออนุญาตไปตามหน้านะครับ ก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าแก้ไข
เรื่องอะไรขอเท้าความนิดหนึ่งครับในเรื่องของเงินอุดหนุนเราตั้งได้ไม่เกิน           
6 เปอร์เซ็นต์ ในเทศบัญญัติตอนประมาณการก็เกินอยู่ เราขออนุมัติเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขในร่างเทศบัญญัติ ความจริงก็ตั้งถูกต้องแล้ว แต่ยอดที่เรา
ทําร่างยังไม่ได้แก้ไข ก็เลยขอแก้ไขไปตามลําดับนะครับ อยากให้ทุกท่านเปิดไป
พร้อมกันหน้า 202 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ตั้งไว้ 800,000 บาท 
โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตําบลกะปาง จํานวน 
800,000 บาทขอแก้ไขเป็น 720,000 บาทนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าตั้ง 
800,000 บาทก็จะเกินวงเงิน 6 เปอร์เซ็นต์ ตั้งได้ 720,000 บาท ก็พอดี
วงเงิน ก็อนุมัติแค่ 720,000 บาทนะครับ แก้ไขหน้าต่อไปหน้างบกลาง       
หน้าที่ 79 ก็เอาเงิน 80,000 บาท ที่เหลือใส่ในเงินสํารองจ่าย ตั้งไว้เดิม 
จํานวน 500,000 บาท รวมอีก 80,000 บาท เป็น 580,000 บาท ก็เอามา
จากยอดที่เหลือของเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ หมู่ที่ 8 ก็ขอแก้ไขเอกสาร 
และพวกเราก็ได้พิจารณาตามเอกสารที่ขอแก้ไข ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาฯนะครับก็คืองบประมาณของกลุ่มวัว ของหมู่ที่ 8 จากข้อมูล 
เดิมตั้งไว้ 800,000 บาทจริงๆการขออนุมัติต่อผู้ว่าที่กรณีที่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
ขอไปแค่แสนสองอาจมีการผิดพลาดนิดนึงและปรับให้เหลือตามที่ขออนุมัติกับ       
ท่านผู้ว่าฯ ส่วน 80,000 บาท นั้น นั้นเมื่อตัดแล้วก็เอามาใส่งบกลาง  

ประธานสภาฯ จากการประสานจากท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ติดภารกิจ และได้ทําหนังสือ
มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ ทรงยศ กรุณา เป็นผู้ดําเนินการแทน ขอเชิญท่าน
รองนายกฯ ทรงยศ กรุณา ครับ 

นายทรงยศ  กรุณา  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง 
    ค าแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลกะปาง จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลกะปางอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะปาง จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1.สถานะทางการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 71,827,110.60 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 111,625,904.18 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 26,641,258.92 บาท 
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1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 12 
โครงการ รวม 1,133,882.89 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 19 โครงการ รวม 
424,983.26 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 รายรับจริง จํานวน 72,250,536.09 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จํานวน   367,996.79    บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จํานวน 297,208.05     บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จํานวน 275,818.70     บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค       จํานวน 718,441.00     บาท 
และกิจการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จํานวน 244,401.40     บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จํานวน    0.00     บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  36,178,431.25 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     จํานวน 34,168,238.90 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 153,816.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 52,282,558.58 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง    จํานวน  16,112,075.72   บาท 
งบบุคลากร   จํานวน  17,911,694.35   บาท 
งบดําเนินงาน   จํานวน  11,744,915.49   บาท 
งบลงทุน    จํานวน  3,208,484.00     บาท 
งบเงินอุดหนุน   จํานวน  3,305,389.02     บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จํานวน  0.00                   บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน    
153,816.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน 
4,974,430.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 

คําแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เทศบาลตําบลกะปาง 
1.รายรับ 
รายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีอากร   
รายรับจริง ปี  2564 367,996.79  
ประมาณการปี  2565 300,000.00 
ประมาณการปี  2566 500,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 

    รายรับจริง ปี  2564 297,208.05 



- ๖ - 
 

ประมาณการปี  2565 535,000.00 
ประมาณการป ี 2566 575,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
รายรับจริง ปี  2564 275,818.70  
ประมาณการป ี 2565 400,000.00 
ประมาณการปี  2566 400,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
รายรับจริง ปี   2564 718,441.00 
ประมาณการปี  2565 1,000,000.00 
ประมาณการปี  2566   1,000,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
รายรับจริง ปี  2564 244,401.40 
ประมาณการปี  2565 650,000.00 
ประมาณการปี  2566 650,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 
รายรับจริง ปี  2564 0.00  
ประมาณการปี  2565 10,000.00 
ประมาณการปี  2566 10,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 
รายรับจริง ปี  2564 1,903,865,.94  
ประมาณการปี  2565 2,895,000.00 
ประมาณการปี  2566 3,135,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายรับจริง ปี  2564 36,178,431.25 
ประมาณการปี  2565 38,650,000.00 
ประมาณการปี  2566 37,800,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี  2564 36,178,431.25 
ประมาณการปี  2565 38,650,000.00 
ประมาณการปี  2566 37,800,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 
รายรับจริง ปี  2564 34,168,238.00  
ประมาณการป ี 2565 36,720,000.00 
ประมาณการป ี 2566 38,065,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี  2564 34,168,238.00  
ประมาณการปี  2565 36,720,000.00 
ประมาณการปี  2566 38,065,000.00 
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รวม 
รายรับจริง ปี  2564 72,250,536.09 
ประมาณการปี  2565 78,265,000.00 
ประมาณการปี  2566 79,000,000.00 
ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 
2.รายจ่าย 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 
รายจ่ายจริงปี  2564 16,112,075.72 
ประมาณการปี  2565 19,612,350.00 
ประมาณการปี  2566 18,663,980.00 
งบบุคลากร 
รายจ่ายจริงปี  2564 17,911,694.35 
ประมาณการปี  2565 21,990,200.00 
ประมาณการปี  2566 22,587,700.00 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายจริงปี  2564 11,744,915.49 
ประมาณการปี  2565 11,872,450.00 
ประมาณการปี  2566 19,562,520.00 
งบลงทุน 
รายจ่ายจริงปี  2564 3,208,484.00 
ประมาณการปี  2565 14,595,000.00 
ประมาณการปี  2566 10,657,300.00 
งบเงินอุดหนุน 
รายจ่ายจริงปี  2564 3,305,389.02 
ประมาณการป ี 2565 4,966,000.00 
ประมาณการปี  2566 7,528,500.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 
รายจ่ายจริงปี  2564 52,282,558.58 
ประมาณการป ี2565 73,036,000.00 
ประมาณการป ี 2566 79,000,000.00 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายกฯครับ ยังอยู่ในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ผมขออนุญาตนําเรียนว่าเราจะแบ่งการพิจารณาออกเป็นแผนงาน ทั้งหมดมี 11 
แผนงาน ก่อนจะถึงแผนงานที่ 1  ให้มีการพิจารณาจากหน้าแรก - หน้า 77    
โดยเริ่มจากแผนงานงบกลาง ต่อไปทั้งหมด 11 แผนงาน นําเรียนเพ่ือนสมาชิกฯ
นะครับว่าเพ่ือนสมาชิกฯท่านคงดูแล้วในเรื่องของแบบแปลน ปร.4/ปร.5 มา
ประกอบด้วย เผื่อว่าเหมือนอย่างที่เคยพูดครั้งก่อนในเทศบัญญัติฯบอกไว้อย่างนี้ 
ใน แบบแปลน ปร.4/ปร.5 คนละอย่างเดี๋ยวต้องกลับมาเปลี่ยนคําชี้แจงอีก และ
นําเรียนว่า หมู่ที่ 6 สภาฯพิจารณาอย่างไร ผมเอาตามเทศบัญญัติฯเป็นหลัก   
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ถ้าไม่จําเป็นเอาตามนี้ ไม่ต้องนํากลับเข้ามาเปลี่ยนคําชี้แจงใหม่ ขอให้เพ่ือน
สมาชิกฯ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกอย่าง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เป็น
บทบาทหน้าที่ของเราโดยตรง บางส่วนที่เราเคยพูดคุยกัน เราสามารถขอ
รายละเอียดได้ในบางส่วนที่จําเป็น บางอย่างเราสงสัยผู้บริหารไม่ได้ชี้แจงเราว่า
โครงการนี้ดําเนินการอย่างไร สมาชิกฯฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตรวจสอบ สามารถขอ
เอกสารได้ แต่เขาจะให้เราหรือไม่ก็ดูกันเป็นรายโครงการไป ก่อนที่จะเริ่ม
พิจารณา ไม่ทราบเพ่ือนสมาชิกฯ มีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าหากว่าท่านใดไม่มี
อะไรเพ่ิมเติมผมขอให้พิจารณาการอภิปรายจากหน้าแรก จนถึงหน้าที่ 77 นะ
ครับหลังจากนั้นกลับเข้ามาแผนงานงบกลาง เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมลั้น ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
กะปางเขต 2 จากที่ผู้บริหารได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก็อยากนําเรียนว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้ซึ่ง
ทั้งหมดจากที่ท่านแถลงมา ผมเองก็มีความคิดอยู่ในเรื่องของเงินสะสมว่าทําไม
วันนี้เทศบาลตําบลกะปาง เรามีงบของเงินสะสมจํานวน 111 กว่าล้านบาท นี่
เป็นส่วนหนึ่งที่สภาเองก็จําเป็นจะต้องถามถึงฝ่ายผู้บริหารว่างบประมาณเหล่านี้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถดําเนินการตามภารกิจตามหน้าที่ของท้องถิ่นได้ ว่ามี
ที่มาอย่างไรเป็นอย่างไรจึงมีทั้งหมดมี 111 กว่าล้านบาท ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับประเด็นแรกเพ่ือนสมาชิกฯสอบถามท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์ 111 กว่า
ล้านบาท นําเรียนท่านผู้บริหารว่า ยอดที่ใช้จ่ายจริง จ่ายได้เท่าไหร่ เผื่อวันหนึ่งได้
เอามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ขอชี้แจงในประเด็น 1.1.2 เรื่องของเงินสะสมครับ ซึ่งในคําแถลงจะเห็น
ได้ว่ามีจํานวนทั้งสิ้น 111,625,904.18 บาท ก็จะขอชี้แจงทําความเข้าใจกับ
สภาฯ เนื่องจากในปี พ.ศ.2565 นี้ทางรัฐบาลได้ปรับระบบบัญชีเป็นบัญชี
มาตรฐานภาครัฐทั้งหมดทั่วประเทศ ก็ทําให้ยอดเงินสะสมของเราสูงขึ้น ซึ่งจะมี
ความแตกต่างจากการคิดเงินสะสมครั้งก่อน ครั้งก่อนเราจะคิดเฉพาะเงินที่เป็น
ตัวเงินและเงินท่ีเป็นตัวเงินในที่นี้ก็คือเป็นตัวเงินที่กี่บาทอย่างเดียว แต่พอมาในปี
นี้ก็เป็นไปตามนโยบายบัญชีมาตรฐานภาครัฐที่เหมือนกันทั่วประเทศ ทุกส่วน
ราชการก็จะมีการเอาทรัพย์สินมาบวกด้วย ทรัพย์สินในที่นี้ก็คือเหมือนของเราก็
จะมีอาคาร ถนน ถนนที่เป็นถนนคอนกรีต ถนนที่เป็นถนนลาดยางมาบวกทําให้
ยอดเงินสะสมเมื่อบวกกับทรัพย์สินต่างๆก็จะสูงขึ้น เพราะถนนตอนที่เราไปสร้าง
ถ้า 5 ล้านบาท ก็มาบวกไป 5 ล้านก็จะมีการปรับบัญชีมาตรฐาน ซึ่งความจริงก็
อยากจะวงเล็บว่ามีเงินที่เป็นตัวเงินอยู่เท่าไหร่ด้วย แต่เนื่องจากในปัจจุบัน       
ณ ตอนนี้เรายังปิดบัญชีไม่เรียบร้อย เราจะปิดบัญชีตามระเบียบจริงๆก็วันที่ 31 
ตุลาคม 2565 ปิดบัญชีเสร็จเราจึงจะรู้ว่าเราจะมีเงินใช้จ่ายเป็นเงินสะสมจริงๆ
เท่าไหร่แต่ข้อมูลนะตอนที่เราจะจ่าย เมื่อก่อนที่เราจะจ่ายเงินสะสมครั้งที่แล้วเรา
ก็จะมีประมาณ 2 ล้านกว่าบาทน่าจะเป็นตัวเงินที่เราสามารถใช้จ่ายได้  แต่ 
111 ล้านตรงนี้จะไปบวกพวกอาคาร ถนน ทรัพย์สิน รถ แบบนี้ด้วยก็เป็นไป
ตามมาตรฐานของระบบบัญชีภาครัฐ ซึ่งเมื่อปิดบัญชีเรียบร้อย ก็จะติดประกาศ 
และวงเล็บข้างหลังว่าเป็นเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้ด้วย
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ระบบบัญชีที่เปลี่ยนไปและระบบของรูปแบบของรูปเล่มของบประมาณก็แสดง
ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเรามีทรัพย์สินของเทศบาลเท่าไหร่ ทรัพย์สินนี้ไม่รวม
เฉพาะเงินสดก็รวมในสิ่งที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วขอบคุณมากครับ 
แผนงานงบกลาง 

ประธานสภาฯ   ครับเราอยู่ท่ีหน้าแรกถึงหน้าที่ 77 มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ 
มีผู้บริหารจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกบ้างไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะไปแผนงานงบกลาง ใน
หน้าที่ 77 – 82 มีผู้บริหารหรือเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

ที่ประชุมฯ   ไม่มี 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 82 - 113 
ประธานสภาฯ   ต่อไปแผนงานที่ 2 นะครับหน้า 82 ถึง 113 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
นายอาทิตย์  ทองอยู่  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

ในสภาแห่งนี้ ผมนายอาทิตย์  ทองอยู่  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้าที่ 107 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวนงบประมาณ 250,000 บาท ในฐานะของสมาชิก
ฯ ขอเป็นองค์ประกอบความรู้ว่างบประมาณจําเป็นอย่างไรถึงจะต้องจัดทําทุกปี 
เพราะเท่าที่เคยทราบมางบประมาณตัวนี้จะมีค่าโปรแกรมส่วนหนึ่ง ข้อสงสัยของ
กระผมก็คือทําไมต้องมีการจัดทําทุกปีหรือว่าจัดทําแล้วใช้จ่ายในตัวอะไรบ้างครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา   ขอบคุณท่านอาทิตย์ครับ เชิญท่านอารี คุระเอียด 
นางอารีย์   คุระเอียด  เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางอารีย์  

คุระเอียด สมาชิกสภาฯ เขต 2 หน้า 89 ค่าใช้สอยปีนี้ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ดิฉันได้เอาไปเทียบกับปี 2565 แค่ 149,350 บาท บาทปีนี้ตั้งมากเกินไป
หรือไม่คะ เพราะว่ารายการต่างๆที่อยู่ในเทศบัญญัติเหมือนกันทั้งหมด แต่ปีนี้ตั้ง
ถึง 500,000 บาทดิฉันว่าเยอะไปขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านอารีย์ คุระเอียด เชิญท่านสมรส ครับ 
นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมสมรส  เพียรดี 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง กระผมมาดูโครงการหน้า 94 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลกะปาง ตั้งไว้ 300,000 
บาท ผมพอเข้าใจได้บุคลากรทั้งหมดเยอะ บุคลากรของเทศบาลตําบลกะปาง
เกือบ 100 คน แต่ไม่ได้ระบุไว้ ผมเข้าใจว่าพอถึงวันเวลาก็มาบอก แต่บุคลากร
เยอะ ผมสงสัยว่าเป็นโครงการอะไรช่วยตอบให้ผมกระจ่างด้วยถ้าตั้ งไว้ 
300,000 บาท เป็นบุคลากรของเทศบาลตําบลกะปาง 300,000 บาท ผมว่า
ไม่รู้ทําได้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านสุชาติ 
นายสุชาติ  สงรักษ์  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารครับ 

เรื่องค่าเช่าบ้าน หน้า 88 ตั้งไว้ 564,000 บาทครับ อยากจะสอบถามว่าเช่า
จริงกี่คนครับที่มาทํางานในเทศบาลตําบลกะปาง ส่วนของข้าราชการครับผมขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยพนักงานข้าราชการเช่าบ้านกี่คน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีเพ่ือนสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง เชิญท่านอารีย์  
นางอารีย์   คุระเอียด  เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางอารีย์    
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คุระเอียด สมาชิกสภาฯ เขต 2 หน้า 95 วัสดุงานบ้านงานครัว ปีนี้ตั้งไว้ 
64,020  บาท แต่ปี 2565 ดิฉันไปเทียบดูแค่ 10,000 บาท แต่รายการทุก
อย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะ ขอถามแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอารีย์ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าหากว่าไม่มีเชิญ
ผู้บริหาร เชิญท่านเลขาฯก่อนครับ 

เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าประชุมทุก 
ท่าน ก็เนื่องจากคําถามทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนของกึ่งรายจ่ายประจําก็เลยขอ
อนุญาตตอบในเบื้องต้นนะครับ คณะผู้บริหารจะเพ่ิมเติมก็แล้วแต่นะครับ ผมขอ
ตอบไปตามลําดับหน้านะครับเพ่ือสะดวกในการตอบ เรื่องของค่าเช่าบ้านทาง
เทศบาลก็ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบของค่าเช่าบ้านทุกประการนะครับ ก็ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนทั้งนี้  ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ์บางท่าน
อาจจะเป็นคนที่อยู่ในตําบล แต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้บรรจุที่เทศบาลตําบลกะปาง
ครั้งแรก มีการโยกย้ายมา เราไม่มีบ้านพักให้ ท่านเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกตาม
ระเบียบ ก็ยังยืนยันว่าเราปฏิบัติตามระเบียบทุกประการ ส่วนของผู้ที่ได้เบิกอยู่ 
อย่างผมเบิกเป็นค่าเช่าซื้อ น้องข้าราชการหลายคนก็เบิกค่าเช่าซื้อ และอีก
หลายๆท่านรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะสรุปให้ในโอกาสต่อไป ในข้อต่อไปเรื่องของ
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้าที่ 89 เราตั้งไว้ในลักษณะเป็นการเหมาจ่าย 
เป็นยอดรวม ในที่นี้ที่ดําเนินการเป็นประจําก็ในเรื่องของการจัดทําปฏิทินและ
วารสาร ยอดก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละปี บางปีเราก็ไม่ได้ทําวารสาร บางปีเราทํา
วารสาร 2 ครั้ง แต่โดยหลักเกณฑ์จริงๆ วารสารเขาค่อนข้างจะบังคับให้ทํา 2 
ครั้งแตว่่าก็ข้ึนอยูก่ับผู้บริหาร เพราะเขาไม่ได้บังคับเป็นหนังสือแต่เขาบอกว่าการ
รายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วก็ทําตามงบประมาณ
เราก็ทําครั้งเดียวส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมา หมวดนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะมี 2 
รายการหลัก นอกจากนั้น ถ้ามีรายการอ่ืนๆ เช่น การต้องไปวัดรังวัดที่ดินที่มีข้อ
พิพาทระหว่างเรากับเอกชนเราก็มาใช้ในหมวดนี้เช่นเดียวกัน ก็นําแจ้งในเรื่อง
ของการใช้จ่ายและการตั้งงบประมาณนะครับส่วนการตั้งจะดูจากยอดที่เราใช้
จ่ายจริงเป็นเกณฑ์เป็นสถิติของทุกปี ตั้งใกล้เคียงกับรายจ่ายทุกๆครั้ง ต่อไปเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลกะปาง หน้า 94 ก่อนอ่ืน
ต้องขอทําความเข้าใจให้ตรงกัน คําว่าบุคลากรในที่นี้หมายถึงทุกท่านทุกคนที่รับ
งบประมาณจากเทศบาล ก็รวมถึงท่านสมาชิกฯทุกท่านด้วย ก็เป็นโครงการที่จัด
ฝึกอบรมหรือว่าอาจจะไปที่ไหนก็ได้แต่คงไม่ไกลตามงบประมาณแต่ก็ตั้งไว้
สําหรับทุกคนตามโอกาสที่คาดว่าอาจจะมี ก็น่าจะได้ดําเนินการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง คําว่าบุคลากรนี้รวมทุกท่านทุกคนที่รับเงิน
จากเทศบาลทั้งหมด ทั้งหมวดเงินเดือนและหมวดค่าตอบแทน ครับต่อไปหน้า 
95 วัสดุงานบ้านงานครัวก็เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ก็คงไม่มีลิมิตหรือการตั้ง
งบประมาณที่แน่นอนนัก เป็นคาดการณ์และเป็นการดูจากสถิติอย่างที่ผมนํา
เรียนมาว่าเราจะดําเนินการอย่างไรหรือซื้อหาอย่างไรแล้วก็ยอดที่จัดตั้งนี้เอามา
จากยอดปีที่แล้ว 2 – 3 ปี และเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปเป็น
หน้าที่ 107 โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาล โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะต้องดําเนินการทุกปี ก็สาระสําคัญ
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ของการทําโครงการแผนที่ภาษีก็ถึงแม้ว่าเราจะสํารวจแล้วแต่ที่ดินมีการเปลี่ยน
มือตลอดเวลาเราก็จะต้องมีการสํารวจใหม่ทุกปี เราก็จ้างบุคลากรไว้ 2 ท่าน
สําหรับการปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่ห้องใกล้ๆกับห้องน้ํา 2 
ท่านทํางานอยู่ตรงนั้น นอกจากการปรับปรุงแผนที่ภาษีแล้วตรงนี้ก็จะต้องมีการ
คัดลอกเอกสารให้เป็นปัจจุบันก็ต้องอัพเดทข้อมูลตลอดเพ่ือใช้ประกอบ ก็สําหรับ
ปีนี้ก็ยังจะประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวล่วงหน้าก็ประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็จะมีการ
ลงไปบ้านเรือนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง โดยงานแผนที่ภาษีก็จะไปดูเรื่องของที่ดินที่มี
การเปลี่ยนมือ และไม่มีการเปลี่ยนมือ ก็จะออกไปเดือนพฤศจิกายนก็อยากเรียน
ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบกําหนดการคร่าวๆ ส่วนกําหนดการออกจริงวันไหน 
อย่างไรก็จะมีสําเนาหนังสือแจ้งขอความร่วมมือเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในเรื่องของแผนที่ภาษขีอชี้แจงเบื้องต้นไว้แค่นี้ขอบคุณครับ  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 113-120 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ หากไม่มีผมจะไปแผนงานที่ 3 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน หน้า 113 – 120 มีท่านใดจะอภิปรายบ้าง เชิญท่าน
สมรส ครับ 

นายสมรส   เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส  เพียรดี 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง หน้า 119 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ               
ตั้งงบประมาณไว้ 240,000 บาท ที่จริงผมเข้าใจว่าวันนี้ อปพร.เหลือน้อยแล้วก็
ฝากในเมื่อท่านตั้งเอาไว้ 200,000 ทําให้จริงจังให้เห็นเป็นรูปธรรม เห็น อปพร.    
มีไม่กี่คนเขาก็บ่นกับผม มาตั้งด่านแถวๆนี้เขาบอกว่าไม่มีใครดูแลเขามาหลายปี
แล้ว วันนี้ท่านตั้งไว้ 200,000 บาท อาสาสมัคร (อปพร.) ของแต่ละหมู่บ้าน    
ขอฝากในงบ 200,000 บาทนี้ให้คุ้มค่า เรียกเขามาดูบ้างอย่าเน้นแต่ทฤษฎี       
ให้เป็นรูปธรรมและเอามาปฏิบัติด้วย ที่จริงในเทศบัญญัตินี้ตั้งไว้หลายๆเรื่อง    
ขึ้นบ้างลงบ้าง ผมมาอ่านแล้วหลายๆเรื่อง ที่จริงเรื่องตั้งเยอะหลายครั้ง ก็อย่างที่
ผมบอกเรื่อง อปพร. บางเรื่องและทุกเรื่อง ท่านไปดูที่วาระการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาของนายสมรส มีทุกหน้าที่จริงๆวันนี้มีหลายๆเรื่องเพราะมีสมาชิกหลายคน
หลายท่านก็ได้ เห็นอยู่แล้วมีความสามารถเยอะ ผมขอชื่นชมหลายๆท่าน       
ได้มาดู ได้มาทบทวน ได้มองเห็น ท่านจะตัดชุด ท่านจะทําอะไร ให้เป็นรูปธรรม
เพราะวันนี้เทศบัญญัติของเรา ผมว่าไม่มีที่ไหนทั้ง อบต.และเทศบาลที่ช้าไปกว่านี้
แล้ว ก็เอาให้จริงจังเป็นเรื่องๆ ขอบคุณครับขอฝากไว้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้าง หน้า 113 -120 
แผนงานรักษาความสงบภายใน หากไม่มี เชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการฝึกอบรม  
อปพร.นั้น ที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการฝึกอบรม อปพร.มาหลายปีแล้ว พอหลายปี
แล้วนั้น คนที่ฝึกครั้งที่ผ่านมาผมว่าไม่ต่ํากว่า 12 - 13 ปีมาแล้ว พอผลสุดท้าย
คนที่แก่ชรา บางคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนที่ 2 ผู้ที่มีอายุอยู่บางคนก็มาไม่รอด
แล้วขณะนี้เพราะระยะเวลา 12-13 ปีที่ผ่านมาระยะไกลพอสมควร ก็เลยในการ
ที่เรามาทํากิจกรรมที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติก็ดี เรื่องวันสงกรานต์ วันที่สําคัญๆ เราไม่
มีเลย อปพร. มาใช้ขณะนี้ มีก็ดูแล้วขณะนี้ใครบ้างก็ได้เห็นอยู่ มีคนที่สุขภาพดีอยู่      
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บางคนสุขภาพไม่ไหวก็ต้องยอมรับ ก็เลยตั้งงบประมาณครั้งนี้ในการฝึกใหม่แล้ว
คนเก่าที่ยังดําเนินการได้อยู่ 2-3 คนนี้ก็เอามาสมทบในการฝึกทบทวนไปด้วย 
ครั้งนี้ก็ต้องฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือให้ช่วยเราดูแลในสิ่งที่เราดูแลไม่ทัน เรื่องวาตภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
อาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือองค์กรของเราก็ เลยต้องตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการในปีนี้ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
แผนงานการศึกษา หน้า 120 -133 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณมากครับท่านนายกฯ เรื่องของ อปพร.กับอาสาสมัครภัยพิบัติ มีท่านใด 
เพ่ิมเติมบ้างไม่ครับ ถ้าหากไม่มี ผมจะไปแผนงานที่ 4 แผนงานการศึกษา หน้า 
120 – 133 มีท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญท่านอาทิตย์ครับ  

นายอาทิตย์  ทองอยู่  เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภา 
แห่งนี้ ผมอาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 ในส่วนของ
แผนงานการศึกษา มันก็มีอยู่ในส่วนของค่าวัสดุ  และเงินอุดหนุนภาครัฐส่วน
ราชการ หน้า 131 ที่ต่อเนื่องไปถึง 132 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพูน
จํานวน 251,023 บาท งบตรงนี้ก็ทางเทศบาลใช้จ่ายให้จํานวน 260 วัน         
แต่ประเด็นที่ผมอยากจะถามท่านประธานก็คือจํานวนของนักเรียนในที่นี้ระบุ
เอาไว้ว่า 131 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ซึ่งพอผมมาดูเอกสารที่
โรงเรียนบ้านพูนเสนอมา จํานวนเด็กอายุ ต่ํากว่า 3 ขวบ จํานวน 5 คน          
อายุ 3-12 ขวบ จํานวน 75 คนซึ่งเด็กที่ต่ํากว่า 3 ขวบ 5 คนตรงนี้ก็ไปอยู่ใน
เกณฑ์ที่จะได้ ที่เสนอมาทั้งหมด 75 คน ตรงนี้ผมก็เข้าใจได้ว่า ทางคณะผู้จัดทํา
จัดทํางบประมาณให้สมดุล แต่ผมอยากทราบว่าการทํางบเกินสมดุลต้องทําเกิน   
กี่เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าส่วนต่างตรงนี้ 131 ลบ 75 ผมว่าไม่ต่ํากว่า 30 - 40 
เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เพราะไม่เคยเห็นที่ไหนทํางบประมาณที่เกินกว่านี้ ตรงนี้ก็คิด
ว่าภาครัฐ หรือภาคเทศบาล จะเอางบตรงนี้ไปไหนได้ก็รู้อยู่ แต่ว่าอยากจะเป็น
ความรู้ เผื่อพ่ีน้องชาวบ้านจะถามว่าเสนอไป 75 คน ใส่ไป 131 คน ก็เหมือน
อย่างหน้า 132 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพูนส่วนนี้ก็จํานวน
เหมือนกันแต่ส่วนต่างจะอยู่ที่จํานวนวันที่ได้รับและค่าอาหารคนละ 20 บาทตรง
นี้ ก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้สงสัยอะไรมากแค่ประกอบความรู้ขอบคุณครับท่าน
ประธานครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างไม่ครับหน้า 120 – 
133 เชิญท่านลั้น ครับ 

นายลั้น   ชูนิรมย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมลั้น ชูนิรมย์ จากที่ในหมวดของแผนงาน 
การศึกษาก็คงจะไม่เป็นการอภิปราย แต่เป็นการขอชื่นชมคณะผู้บริหารด้วยนะ
ครับ ว่าในเรื่องของโครงการพัฒนาอะไรต่างๆ ในเรื่องของบุคลากร ในเรื่องของ
การเรียนการสอน จากที่งบประมาณรายจ่ายทุกๆปีที่พวกเราในฐานะที่เป็น
ท้องถิ่นที่จะต้องดูแลในเรื่องของการศึกษานะครับว่าในเรื่องของการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเทศบัญญัติในปีนี้สมบูรณ์
เรียบร้อยและในส่วนหนึ่งในหมวดของครุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโต๊ะอาหาร
อะไรต่างๆ กล้องวงจรปิดจากปัญหาที่พวกเราได้ยินได้พบได้รู้ข่าวก็ในครั้งนี้ทาง
เทศบาลเองก็ได้ดําเนินการเพ่ือที่จะจัดสรรดูแลในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ของพวกเราทั้ง 2 ศูนย ์ไม่ว่าจะเป็นคลองตูกหรือลานช้างทั้งหมดนี้ ผมเองในนาม
ของสมาชิกก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าผู้บริหารได้มองเห็นถึงในเรื่องของการศึกษา
นี้คงไม่ใช่เป็นการอภิปรายแต่ในส่วนหนึ่งในเรื่องสิ่งที่ดีๆ เราก็สามารถมาพูดคุย
ในฐานะที่เป็นสมาชิกได้รู้และได้เรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านลั้น เชิญท่านเลขาฯ 
เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน ขอให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องของการตั้งค่าอาหารเสริมนม และ
ค่าอาหารกลางวัน ทางเทศบาลเราจะตั้งโดยใช้แผน แผนในที่นี้คือแผนรับ
นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีทําร่วมกับทางเทศบาล เราจะใช้ฐานตามแผนตรงนี้มา
ตั้งงบประมาณ แผนรับนักศึกษาของสถานศึกษา ทางสถานศึกษาจัดทําเป็น 2 
ระดับ ระดับท่ี 1 ก็คือการรับเต็มในระหว่างเทอม กรณีการย้ายเข้า หรือย้ายออก
ก็ตลอดเวลานะครับ และรับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรับใหญ่เมื่อประมาณเดือน
พฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็น 2 แผนที่จะรวมกัน ก็ได้ข้อมูลมาจากทาง
โรงเรียนและการทําแผนร่วมกัน และคาดว่าแต่ละโรงเรียนจะได้ดําเนินการได้
ตามกรอบที่ได้จัดทําแผนกันไว้ ก็เข้าใจถึงโรงเรียนบ้านพูนซึ่งเด็กน้อย แต่ทาง
โรงเรียนก็ยืนยันว่าจะดําเนินการตามแผนที่ได้พูดคุยกันและทํางบประมาณไป 
เพราะว่าการทําแผนรับนักเรียนนั้นนอกจากจะทําให้กับทางเทศบาลแล้วทาง
โรงเรียนก็จะต้องทําแผนรับนักเรียนให้กับสํานักงานเขตด้วยก็เลยต้องเอาข้อมูล
มารวมกัน เมื่อใช้จ่ายจริงจํานวนวันเหมือนเดิม แต่จํานวนเด็กเราจะให้ตาม
จํานวนเด็กที่มีจริงๆ ก็จะแจ้งเพ่ือทราบครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้าง หากไม่มีผมขอไปแผนงานที่  
5 แผนงานสาธารณสุข เริ่มที่ หน้า 133 -154  
พักเที่ยง (เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.) 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 133 - 154 

ประธานสภาฯ   ครับหลังจากพักเท่ียง ก็มาต่อกันในเรื่องพิจารณา ร่างเทศบัญญัติฯ ต่อกันที่ 
แผนงานสาธารณสุข หน้า 133 -154 เพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
หากท่านสมาชิกไม่มี ผู้บริหารจะชี้แจงอะไรบ้างในเรื่องแผนงานสาธารณสุข    
ถ้าหากไม่มี ไปแผนงานเคหะชุมชน หน้า 155 -166 

    แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 144 -166 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ถ้าหากไม่มีท่านใดอภิปรายผมขออนุญาตนําเรียน  

ถามผู้บริหารนิดหนึ่งครับ หน้า 163  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,100,000 บาท   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท กระผมรู้สึกว่าจะ
เป็นของใหม่ๆ เท่าที่ทราบเมื่อก่อนจัดตั้งไว้ เริ่มเมื่อปีที่แล้วก็ตั้งไว้นิดๆประมาณ 
400,000 บาท ปีนี้เป็น 1,000,000 บาท เห็นตัวเลขเยอะ แล้วเราฝ่ายนิติ
บัญญัติเพ่ือนสมาชิกมีหน้าที่พิจารณาเทศบัญญัติเป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเรา
โดยตรงตัวผมเองไม่ทราบโครงการนี้ว่าดําเนินการอย่างไรมีอยู่ก็เห็นตัวเลขเยอะ
อยู่ และก็เป็นโครงการค่อนข้างใหม่ๆไม่ทราบว่าปีที่แล้วอาจจะมีแค่เพียงเล็กน้อย 
ก็ฝากนําเรียนผู้บริหารเผื่อท่านได้ตอบว่าแนวทาง ทําไมปีนี้ถึงตั้งเยอะครับ เชิญ
ท่านสมรสครับ 

สมรส   เพียรดี   เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 
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สภาเทศบาลตําบลกะปาง เรื่องเมื่อสักครู่ผมต่อจากท่านประธาน หน้า 163     
ผมมองเห็นว่า 1,100,000 บาท ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหม ผมเห็นด้วย แต่ผม
เข้าใจว่ามันซ้ําซ้อนหรือเปล่า ในหลายๆโครงการ เมื่อสักครู่งบกลางก็เพ่ิมไป
ประมาณ 7-8 หมื่นบาท งบกลางก็มีอยู่ หลายๆงบก็มีอยู่ ที่จริงผมไม่ค่อยได้เห็น 
สมาชิกก็ใช้น้อย อยากทราบว่าท่านสมาชิกท่ีร่วมงานกันอยู่ได้ใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่
ไปขอบอกว่าคอสะพานบ้านผมชํารุด วันนี้ฝ่ายบริหารตั้งไว้ 400,000 บาท    
วันก่อนตั้งไว้ 30,000 บาท ตกหายไป แล้วมันมาอยู่ในเทศบัญญัติปีนี้ ถามว่า
เห็นด้วยหรือไม่ผมก็เห็นด้วย ให้สมาชิกได้มาขอแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นแล้วจะขอ
อะไรสักอย่างลําบากยากเข็ญ ขนาดผมยกมือผ่านสภาฯแห่งนี้ เรื่องหินลําบาก
ยากเข็ญเหลือเกิน ผมเข้าใจว่าเอาตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ ในฐานะที่เป็นสมาชิก 
ผมก็มี ส่ วนร่ วมทุกสิ่ งทุกอย่ า ง  ผมมองสมาชิ กมันห่ างไกล  ผมก็สงสั ย 
1,100,000 บาท มันเยอะหรือไม่ ปีที่ผ่านมาใครขอมาบ้างในโครงการนี้ แต่ผม
เห็นด้วยถ้ามันมีก็ดีอยู่ จะตั้งไว้เท่าไหร่ให้มันมีอยู่ แต่ให้มันสะดวกกว่านี้ ให้มัน
ง่ายกว่านี้ ในเทศบัญญัติตั้งไว้ 79 ล้าน สมาชิกมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คอสะพาน
บ้านผมสี่แสนสอง ขอบคุณท่านนายกทรงยศในสมัยปีเท่าไหร่ผมไม่ทราบ แต่ผมมี
ข้อมูลของหมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 30,000 บาท เรื่องคอสะพาน ที่จริงวันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่อง
เทศบัญญัต ิผมไม่มาแต่เป็นวันสําคัญต้องมา ผมบอกแล้วไปดูในวาระการประชุม 
มีนายสมรส เพียรดีเกือบทุกหน้าพูดเต็มๆหน้าเลยแต่ 1,100,000 มันซ้ําซ้อน
อยู่หรือเปล่า มันมีผมก็ว่าดี ทฤษฎีได้หมดตั้งเท่าไหร่ก็ได้  ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรส มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้าง หากว่าไม่มีเชิญท่าน 
นายกฯ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในจํานวน 1 ล้าน ที่ตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 นั้น ครั้งที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการตั้งในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ ความเรียกร้อง ความสนใจมากในการที่จะให้
ดําเนินการไฟฟ้า ที่แก้ปัญหาขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติมติดหลอดไฟแต่ละครั้ง       
พอสุดท้ายในขณะนี้เงินเราไม่พอ สิ่งที่เราทําดําเนินการไป 4 โครงการ แล้วเรา
มาตัดที่หนองใหญ่ก่อนส่วนหนึ่ง เพราะงบประมาณไม่พอครั้งที่ผ่านมาก็เลยปีนี้
ต้องตั้งงบประมาณไว้ในการดําเนินการแสงสว่างของพ่ีน้องประชาชนในตําบลกะ
ปางอันนี้ที่เราจะต้องดําเนินการคือซ่อมแซม และส่วนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับช่าง
ไฟฟ้าว่าโคมไฟทั้งหมดที่อยู่ในตําบลกะปางในขณะนี้ได้ทรุดโทรม ที่จะซ่อมแซม
ไม่ได้แล้วจํานวน 200 กว่าดวง ก็ต้องเปลี่ยนเลย ในเมื่อต้องเปลี่ยนก็ต้องซื้อใหม่
หมดอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องซื้อใหม่ เพราะว่าบางพ้ืนที่เป็นพลาสติกขณะนี้หมดสภาพ
ไปแล้ว ปีหน้าคงจะไม่ไหวแล้วในการที่จะเอามาใช้ ที่เป็นเหล็กก็ยังซ่อมได้ที่จะ
บํารุงรักษาดูแลได้ แต่ในส่วนของไฟฟ้า รุ่น 1 รุ่น 2 ที่เราให้ไฟฟ้ามาติดขณะนั้น 
ติดแบบโคมลอยเป็นพลาสติกก็ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็ เลยปีนี้ต้องตั้ ง
งบประมาณเพ่ิมมากกว่าเดิม เพราะไฟฟ้าสาธารณะของเราทั้งตําบล นับหลอด
แล้วผมได้ถามกับพนักงานแล้วเป็นพันดวงขึ้นไป ถ้าเราไม่ได้วางกรอบอย่างนี้     
ปีหน้าไม่มีงบประมาณซ่อมไฟฟ้าจะดับทั้งตําบล มันจะเดือดร้อน และไม่สามารถ
ที่จะหางบประมาณส่วนไหนที่จะไปเพ่ิมเติมไปซ่อมแซมได้ อันนี้คือความจําเป็น
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ในการไปดูแลเรื่องสาธารณะ ก็เลยต้องรบกวนว่าในปีงบประมาณนี้เราตั้ง
งบประมาณไว้ พิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าเราจะซ่อมแซมเรื่องไฟฟ้าเท่าไหร่
บํารุงรักษาตัวอาคารเท่าไหร่ ขณะนี้เวลานี้อาคารเราในขณะนี้ ในสํานักงานไปดู
ว่าทรุดโทรมไปเท่าไหร่แล้ว หลังคารั่วถ้าเพ่ือนสมาชิกมาตอนฝนตก ผมคิดว่า
สมาชิกก็ต้องเห็นใจพนักงานทีต่้องเอาอะไรมารองรับน้ํา ที่จริงแล้วผมคิดว่าคงจะ
ไม่มีแล้วเหตุการณ์นี ้แตใ่นขณะนี้เราได้ดําเนินการไม่ได้จริงๆ อาคารด้านหน้านี้ก็
น้ําเลนน้ําท่วม ห้องประชุมแห่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ห้องช่างไปดูตอนฝนตกครับว่า
เป็นยังไง  ก็เลยตั้งงบซ่อมแซม แต่ว่าทําซ่อมแซมตามอาคาร และสิ่งที่จําเป็นไป
ก่อน เราไม่ได้ยกทั้งหมดว่าต้องซ่อมทั้งหมด แต่ซ่อมในสิ่งที่จําเป็นก่อน ถ้าไม่ซ่อม
เราก็เดือดร้อน พ่ีน้องประชาชนก็ต้องถาม นายกเองก็พ่ีน้องประชาชนก็โทรมา 
ท่านปลัดเองก็ตอบกันอย่างไม่หวาดไม่ไหวเช่นเดียวกันก็เลยต้องตั้งงบประมาณ
ในการที่จะซ่อมแซมเรื่องครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลกะปาง  

ประธานสภาฯ         ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ เชิญท่านลั้น 
นายลั้น   ชูนิรมย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จากที่สมาชิกได้อภิปรายผมเองก็ความคิดเห็นอยู่ 

อย่างหนึ่งนะครับ จากที่ท่านนายกได้ตอบเพ่ือนสมาชิก ในเรื่องของไฟฟ้า
สาธารณะ จริงๆในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับ       
ผมเข้าใจ ผมเคยดําเนินการอยู่ ถ้านายกต้องการแบบนั้นให้นายกไปใช้ในหมวด
ไฟฟ้าและประปา ตั้งเป็นโครงการเลย โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะระดับ
ตําบล จะก่ีแสนก็แล้วแต่ แตใ่นเรื่องท่ีดินและสิ่งก่อสร้างตรงนี้ ผมอยากให้เห็นว่า
ไปซ่อมแซมในเรื่องของถนนหนทางที่ชํารุด ประปาที่ชํารุด เป็นเรื่องของถนน
หนทาง ในเรื่องคอสะพาน ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ แต่ในส่วนต่างๆเหล่านี้ซึ่งนายก
ก็มีความคิดเห็นส่วนหนึ่ง แต่ด้วยความคิดเห็นของผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาที่
สามารถมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับ ถ้าหากนายกเอางบประมาณตัวนี้ เรื่องซ่อม
ไฟฟ้าที่นายกพูดถึงไปใช้ในเรื่องของการไฟฟ้าและประปาแต่ในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเราน่าจะเอาไปในเรื่องของถนน ในเรื่องคอสะพาน และในส่วน 
1,000,000 บาทนี้อยากนําเรียนถ้าว่าหากท่านนายกให้พวกเราในฐานะที่เป็น
สมาชิกได้มีส่วนร่วมตรงไหนที่มีปัญหาให้ทําหนังสือถึงเทศบาลเพ่ือให้กองช่าง
ออกไปสํารวจ เพ่ือที่จะได้ประมาณราคามาที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกเราได้มีส่วนร่วม
ไม่ใช่ว่าให้กองช่างออกไปโดยที่สมาชิกไม่มีส่วนร่วมตรงนี้ผมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ผมไม่เห็นด้วย และก็ขอฝากพวกเราคิดว่าในเรื่องที่ท่านนายกพูดถึงนั้นเป็นส่วนที่
คิดว่าเราสามารถที่จะดําเนินการได้ในเรื่องของระบบไฟฟ้าในหมวดตรงนี้ใน
งบประมาณ 1,000,000 บาทนี้ก็แล้วแต่ แต่ในส่วนหนึ่งผมคิดอย่างที่ผมคิดใน
ฐานะที่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นว่า ถ้าหากนายกฯเอาโครงการนี้ไปใส่ไปร่วมกับใน
งานของไฟฟ้าหรือประปา เป็นโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะระดับตําบลจะ
เป็นสิ่งที่ดีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น  ชูนิรมย์ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างไหมครับ ครับผมเองคือถ้า
ไม่ถามผมก็ไม่รู ้ผมคิดเหมือนอย่างท่านลั้น ผมไม่รู้ว่าตั้งไว้เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าด้วย
จริงๆ ผมคิดเห็นคล้ายๆท่าน และก็ถือว่าฝากก็แล้วกัน ที่คล้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นที่
ท่านสมรสพูด และท่านลั้น ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม เหมือนยกตัวอย่างโครงการนี้
สมาชิกเดือดร้อนก็พูดคุยหรือทําหนังสือมาก็ว่ากันไปให้มีส่วนร่วม หินที่อนุมัติมา
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ก็ 5 – 6 แสน ก็ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมด้วย ก็นําเรียนเบื้องต้นในหมวดนี้
เพียงแค่นี ้ถ้าไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม เชิญท่านสุรชัยครับ 

สุรชัย ใจกระจ่าง   กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ท่าน ผมสุรชัย ใจกระจ่าง สมาชิกฯ เขต 1 โครงการค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ความเห็นผม ผมว่าน้อยไปด้วยซ้ําถ้าดูจากรายละเอียดถึงเป้าหมายที่
ท่านได้ระบุไว้ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงประปา
ปรับปรุงถนน ปรับปรุงฝาย ปรับปรุงบ่อบาดาล การปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะ
รวมไปถึงการขุดลอกคลอง การปรับปรุงอาคารโครงสร้าง บิ้วท์อิน กั้นห้องที่มี
สภาพมั่นคง ปรับปรุงหลังคารวมไปถึงโรงเรือนและยังมีอ่ืนๆ ฯลฯ อีกมากมาย  
ผมว่าน้อยไปด้วยซ้ํา ถ้าท่านนายกจะทําตามเป้าหมายที่ได้เขียนระบุไว้ ผมเห็น
ด้วยกับเพ่ือนสมาชิก ถ้านายกจะปรับปรุงไฟฟ้า ประปา ท่านแยกตั้งออกไปเลย
ครับ เพราะแน่นอนว่าไฟฟ้าและประปาย่อมมีการเสียหายไปตามกาลเวลา       
ตั้งไว้เลยครับจะ 1 ล้านหรือว่าเท่าไหร่ แต่พอท่านตั้งแบบนี้อยากปรับปรุงถนน
เพ่ือสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องถนน เพราะอยู่ในพ้ืนที่ พอเป็นอย่างนี้พวก
ผมจะมาขอหินคลุกบ้างอะไรบ้าง ทีนี้งานไฟฟ้าท่านนายกก็ไม่ได้ทําเต็มที่ ผมเห็น
ด้วยกับเพ่ือนสมาชิกนายกต้องแยกออกไปเลย ไฟฟ้า ประปา ส่วนปรับปรุงถนน
ก่อตั้งมาอีกเรื่องหนึ่ง ปรับปรุงอาคารต่างๆ กต็ั้งไว้อีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานสภา             ขอบคุณท่านสุรชัยครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ก็ยังอยู่ในแผนงานเคหะ
ชุมชน ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว ผู้บริหารไม่ได้ชี้แจงอะไรเพ่ิมเติม
ผมไปแผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 167 -177 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 167 - 177 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาอันทรง 

เกียรติ ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกเขต 1 ครับ ผมดูความเข้มแข็งของชุมชน
ครับผมพยายามดูหลายสิ่งครับ มันหายไปครับ ยกตัวอย่างผมคิดว่าน่าจะอยู่ใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เรื่องการศึกษาดูงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงทางด้านสุขภาพ อย่างของ อสม.หรือโครงการถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยท่าน
ทรงยศ ก็เพ่ิมศักยภาพผู้นําอย่างนี้ครับ เห็นมันหายไปครับไม่ทราบว่าเพ่ือน
สมาชิกเผื่อผมดูตกหล่น ถ้าใครเห็นว่ามันอยู่ในส่วนใดก็กรุณาทักท้วงผมด้วยครับ
เผื่อว่าผมดูไม่ทั่วถึงครับ จริงๆแล้วผมว่าการศึกษาดูงานของพ่ีน้อง อสม. ซ่ึงเป็น
บุคลากรด่านหน้าของเราและก็ช่วยเหลืองานของเทศบาล ขององค์กรต่างๆมา
ตลอดแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีนะครับ ผมฝากผู้บริหารท่านอย่าตอบนะครับว่ามันผิด
ระเบียบ ท่านอย่าตอบผมเรื่องผิดระเบียบ ผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างยังทําได้
เพราะว่าถ้าผิดก็ต้องผิดมาตั้งแต่ก่อนโน้น แต่ก็ฝากท่านให้มองศักยภาพทุกฝ่าย
ฝากท่านด้วยครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ เชิญท่านอาทิตย์ครับ 
นายอาทิตย์ ทองอยู่  เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอาทิตย์ 

ทองอยู่ สมาชิกฯ เขต 2 ในแผนงานหน้าที่ 176 ครับโครงการใส่ใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 200,000 บาทตัวโครงการนี้ปีนี้
ก็ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารไปเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ และก็ผู้ด้อยโอกาส แต่ปีนี้ก็มีการ
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เพ่ิมงบประมาณขึ้น ตรงนี้จาก 100,000 เป็น 200,000 บาท ผมอยากจะ
ทราบว่าการทํางานมีการวางเป้าหมาย มีกรอบ มีกระบวนการอย่างไร เพราะว่า
เป้าหมายของเราทั้งตําบลกะปางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ      
มีจํานวนค่อนข้างจะมากทีเดียว ในเมื่อเราตั้งงบตรงนี้เอาไว้มันก็มีทั้งส่วนด้านดี
และส่วนด้านลบที่สะท้อนเข้ามา อย่างที่ผ่านมาก็สะท้อนกลับมาว่าได้ไม่ครบตาม
จํานวน ผู้สูงอายุที่ลูกมีฐานะดีๆรถ 3-4 คัน เขาไม่ต้องการทําไมเราต้องไปให้เขา
ทําไมเราไม่เอาส่วนนั้นไปให้คนที่เขาลําบาก มีคําถามย้อนมาหลายอย่าง ผมจึง
อยากจะถามการกําหนดเป้าหมาย และผู้ที่คิดโครงการนี้เป็นใครคิดหรือว่าเป็น
นโยบายของภาครัฐบาล เพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันจะมีทั้งส่วนที่ด้านดีและด้าน
ส่วนที่ด้านลบตรงนี้ก็เรียนท่านประธานช่วยชี้แจงตรงนี้นิดครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิก เขตท่ี 1 

ผมเรียนต่อเนื่องจากท่าน สท.อาทิตย ์หน้า 176 โครงการเดิม จริงๆโครงการนี้มี
ส่วนสําคัญ งบประมาณอย่างนี้ผมถือว่าน้อยนะครับ ครั้งก่อนการบริหารจัดการ
ไม่รู้เป็นอย่างไร การซื้อของให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ขาดตกบกพร่องครับ เป้าหมาย
ดําเนินการไม่ชัดบอกว่าให้คนที่พิการ ให้ผู้ป่วยติดเตียง แต่บางครั้งก็ไม่ได้ครบทุก
ท่านครับ อย่างผู้พิการที่มีบัตรคนพิการมันถือว่าเป็นผู้พิการแต่บางท่านก็ยังไม่ได้
ทีนี้การตั้งงบประมาณมันต้องตั้งให้ครอบคลุม บริหารต่างๆให้มันครอบคุลมทั้ง
ตําบลกะปาง มันกําหนดไว้ชัดเจนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านก็ต้องได้   
ผู้พิการทุกท่านก็ต้องได้ เป้าหมายศึกษาก่อน ก่อนที่ท่านจะตั้งงบประมาณให้มัน
แม่นให้มันยํา ไมอ่ย่างนั้นเสียหายครับ ท่านรู้หรือไมใ่ครเสียหาย ทุกภาคส่วนครับ    
สท.เองก็เสียหาย ทั้งท่ีบางเรื่องเขาก็ไม่รู ้ลงพื้นที ่หมู่ที่ 6 ขาดไปตั้งเยอะ หมู่ที่ 4 
ได้ไม่ครบ ผู้พิการเขาก็มาทวงว่าเขาถือบัตรคนพิการทําไมไม่ได้ แต่บางครั้งบาง
คน คนนี้ผู้ใหญ่บอกว่าควรได้มันดันไปได้ สิ่งเหล่านี้ไม่พอประมาณก็ควรจะเพ่ิม
แต่บริหารให้มันครบ ให้มันได้ทั่วถึงขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภา   ขอบคุณท่านสาโรจน์ ประเด็นที่ท่านได้พูดถึงของหมู่ที่ 6 จริงๆแล้วก็มานั่งตรงนี้ 
ถือว่าลําบาก ผมประธานก็มีความคิดเห็นผมเขียนไว้หมดแล้วเหมือนกัน ผมเองก็
ประสบปัญหาในเรื่องของหมู่ที่ 6 โครงการนี้ผมลงร่วมทุกหมู่ยกเว้น หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ทําหลังหมู่บ้านอ่ืนแล้วก็มีไม่ครบ บางคนมีบัตรผู้พิการเรียบร้อยนอนติด
เตียงยากลําบากครบทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ ผมไม่กล้าลง ผมลงทุกหมู่ยกเว้นหมู่ที่ 
6 ของมีจํานวนน้อยแต่กลุ่มเป้าหมายมีเยอะในที่สุด ถือว่าทํางานบกพร่องใน
สายตาผม และผมว่าน่าจะปรึกษาหารือด้วยกันบ้าง ปีที่แล้วตั้งงบประมาณแสนปี
นี้ตั้งสองแสนไม่ได้ว่าอะไรครับถามว่ามีประโยชน์หรือไม่  ผมตอบได้เลยว่ามี
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน แต่ทําแล้วต้องมีความชัดเจน ก่อนจะตั้ ง
งบประมาณควรจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับว่ามีกี่คน เรามีเจ้าหน้าที่
เรียบร้อยสําหรับทําข้อมูลสมมุติว่าคุณจะเอาผู้สูงอายุ 60 ปีก็ดึงข้อมูลขึ้นมากี่คน 
บวกผู้พิการไปเท่าไรแล้วก็ชุดละเท่าไหร่ สมมุติของชุดละ 550 บาท ก็คํานวณ
เข้าไป แล้วก็ตั้งงบประมาณไม่จําเป็นต้องวางให้พอดีเปะ แต่ผลสุดท้ายพ่ีน้อง
ประชาชนก็ขาด ถือว่าการทํางานเป็นการทํางานที่บกพร่อง และถือว่าไม่ใช่มือ
อาชีพที่ว่าทํางานมาไม่มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อน เอาตั้งงบประมาณไว้เป็น
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ที่ตั้งแล้วค่อยมาดูทีหลัง ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ในการจัดทําและถามตรงๆ
ดีกว่าถามว่ากลุ่มเป้าหมายก่ีคนตอบเป็นตัวเลขมาเลย เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 อยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ผมไม่ได้มาติ ไม่ได้มาจับผิดนะครับในเรื่องโครงการของหมู่บ้านแสนสี่ ผมเข้าใจ
ครับท่านประธาน ผมดูตั้งหลายหมู่บ้านแสนสี่แสนสี่  ตัวเลขมาจากไหน อยู่ที่    
หมู่ที่ 10 บ้านผม ผมเข้าใจว่าวันก่อนประชุมครั้งก่อน การประชุมครั้งที่แล้วบอก
นายกท่านฝ่ายบริหาร บอกระบุหมู่ไม่ได้ก็พอเข้าใจได้ว่าด้วยเหตุผลอะไร แต่ทีนี้
แสนสี่บ้านผมหมู่ 10 เลี้ยงปลาดุก วันนี้ท่านดําเนินการไปแล้วตั้งงบประมาณไว้
แสนสี่ ผมมานั่งคิดทบทวนเล่นๆ คิดประมาณเล่นๆ แสนสี่สมเหตุสมผลสําหรับ
หมู่ที่ 10  ผมไม่ได้จะมาจับผิดครับแต่ละหมู่มันไม่เหมือนกันแสนสี่  ยกตัวอย่าง 
ทําโครงพองลาอะไรแบบนี้ ยกตัวอย่างปุ๋ยอัดเม็ดมันเป็นแสนสี่ทั้งหมดหรือครับ
ประธาน หรือตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาคิดทีหลัง หรือตั้งให้มันสูงเอาไว้ก่อนอย่าให้
ขาดทุนเพราะโครงการอย่างนี้ไม่สามารถอุดหนุนลงไปได้แล้วตั้งไว้ก่อน บาง
หมู่บ้านเขาบอกว่ามันมีอยู่แล้ว บางหมู่บ้านบอกว่าเขาให้มาแล้วก็เอาแต่ผมเข้าใจ
ว่าทีนี้ทางเทศบาลตําบลกะปางทางฝ่ายบริหารไปทําให้หมดแล้วใครเป็น
กรรมการ ใครเป็นรองประธาน ใครนั่งคณะกรรมการ แต่เรื่องอุดหนุนวันก่อนผม
เห็นหมู่ที่ 10 สองแสนกว่าโครงการนี้ไม่รู้ไปคิดกันตรงไหนไปคิดกันอย่างไร เอา
มาตกลงที่แสนสี่หมื่นบาท ผมถามว่าแบบให้เอาให้เร็ว ให้ได้เข้าเทศบัญญัตินี้ให้
มันเร็ว มันไม่เร็วไปได้แล้ววันนี้วันที่ 12 แล้วเร็วที่ไหน มันไปช้าอย่างอ่ืน มันติด
ตรงอ่ืน ถ้าถามว่ามาจับผิดไหมไม่ได้จับผิด   ถ้าถามโครงการแบบนี้ผมเข้าใจฝ่าย
บริหารต้องบริหารมันก็บริหารมันต้องเดินหน้า แต่มานั่งทบทวนว่าเราเดินหน้าไป
แล้วมันมีโครงการไหนที่มันตอบโจทย์ได้ผม 8 ปีที่แล้วผมไม่ได้มา แต่ 12 ปีก่อน
ผมมา ผมรู้ผมเป็นคณะกรรมการด้วยเรื่องนี้ผมว่าวันนี้มีเหลืออยู่กลุ่ม 2 กลุ่มได้ 
ผมตอบคําถามว่ามันไม่ใช่ไม่ดี  มันดี แต่มันตอบโจทย์ได้ถึงไหนบ้าง ผมเข้าใจ
ความรู้สึกของฝ่ายบริหารมันต้องทําแต่ควรหรือไม่ควร อย่างวันนี้ผมเห็นอยู่ทุก
วันกับหมู่ 10 ผมย้ํานักย้ําหนากับกลุ่มทําปลาดุกร้า วันนี้ท่านไปจับปลาดุกใกล้ๆ
บ้านผม มาทํา ตอนนี้เขาจะให้ที่ทะเลน้อยมาฝึกอบรม ที่โรงประชุม ผมบอกว่า
ระวังให้ดี ที่ท่านมาประชุมที่ฝ่ายบริหารนัดแนะกันมา แต่ระวังให้ดีพวกสมาชิก
ไม่ใช่ง่าย ผมมองว่าเป็นเรื่องดีแต่มองว่าแสนสี่ แบบนี้ท่านคิดมาจากตรงไหน มี
บางคนบอกว่าปุ๋ยอัดเม็ดบ้านผมมีปุ๋ยอัดเม็ดด้วยหรือตั้งเป็นอนุสาวรีย์ 5-6 แสน 
ครับไมรู่้ขายเศษเหล็กได้เท่าไหร่ ไม่คิดไม่จํา ไม่อะไรเลยที่พูดมาก็หวังดี อยากให้
งบประมาณของเทศบาลตําบลกะปาง 79 ล้านมันไมล่ะลายสูญไปแบบง่ายๆ เอา
ให้มันดี ผมเคยบอกแล้วว่า ทุกโครงการผมเห็นด้วยผมอยากจะนั่งรถไปด้วย ถึง
บอกว่าไม่ได้จับผิด แต่ท่านไปคิดมาจากไหน ท่านไปทําอะไรมา ใครมาคิดให้ท่าน
แสนสี่พอดีเปะแบบนี้หรือ ยังอีกหลายเรื่องหลายอย่างเดี๋ยวเอาหน้าหลังขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านลั้น 
นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก็คงจะไม่เป็นการอภิปราย แต่อยากพูดถึงใน

เรื่องของเงินอุดหนุนองค์กรภาคประชาชน ในฐานะที่วันนี้สมาชิกมีส่วนเข้าร่วม



- ๑๙ - 
 

ทุกท่านนะครับ ในเรื่องของอุดหนุนกองทุนสวัสดิการของชุมชนตําบลกะปาง    
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในวันนี้กะปางเองเรามีกองทุนสวัสดิการ ซึ่งมีเงินเยอะอยู่
พอสมควร ที่สามารถที่จะดําเนินการให้กับสมาชิกกองทุนเข้าร่วมโดยเฉพาะเงิน
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในเทศบัญญัตินี้ได้สนับสนุนไป 10,000 บาท 
นะครับเพ่ือเป็นกองทุนที่มีผู้สูงอายุ คนพิการ และในส่วนหนึ่งเราก็ได้มีโอกาส
ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกือบทุกปี      
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่ในความคิดของผมในเรื่องของโครงการนี้ อยากนําเรียนท่าน
ประธานสภา ผ่านผู้บริหารนะครับว่า ให้เป็นการอุดหนุนผู้สูงอายุ คนพิการใน
เรื่องของสวัสดิการชุมชน เพ่ือคนพิการเหล่านั้น ผู้สูงอายุเหล่านั้นได้มีโอกาสรับ
เงินที่ทางเทศบาลอุดหนุนไปให้กลุ่มอย่างน้อยๆวันละบาท สัจจะวันละบาทก็เป็น
ส่วนที่พวกเราตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยทางอ้อม เพ่ือที่จะเกิดเป็นสวัสดิการ
ให้กับท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ และส่วนหนึ่งเราก็ได้มีโอกาส
ได้มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้
เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับพวกเรา ในยอดต่างๆ
เหล่านี้ซึ่งผมว่า 100,000 บาทเป็นงบประมาณที่น้อย ถ้าหากว่าเราจะเป็นการ
ช่วยอุดหนุนให้กับกลุ่มเหล่านี้ ผมว่าจริงๆกับผู้สูงอายุ และคนพิการวันละบาท
แล้วก็เป็นส่วนที่พวกเราได้มีโอกาสดูแลบุคคลเหล่านี้ไปในตัวด้วย 100,000 
บาท ถ้าผมบวกลบคูณหารก็ได้แค่ 200 กว่าคนโดยเฉพาะในกลุ่มสัจจะวันละ
บาทของสวัสดิการตรงนั้น เรามีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการมากกว่านั้น 
ถ้าหากพวกเราเห็นด้วยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ ในวันละบาทเหล่านี้
เราเพ่ือที่จะหางบประมาณมาเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะได้ดูแลกันทั้งหมดในตําบลกะปาง
ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสนิท 
นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมสนิท      

จันทร์คง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมตําหนินิดหนึ่งเรื่องงบประมาณกลุ่มต่างๆ ถ้าตั้ง
ปีหน้าผมว่านิดเดียวครับเป็นของที่ง่ายๆ แต่มาทําให้ไม่ง่าย เพราะยกตัวอย่าง
กลุ่มกล้วยถ้าผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของหมู่ที่เท่าไร นี่ผมเองผมก็ไม่รู้ที่ผมรู้
น่าจะเป็นของหมู่ที่ 1 อาทิเช่นกลุ่มกบน่าจะเขียนไว้ว่าเป็นกลุ่มของหมู่ที่ 1 กลุ่ม
หอยเป็นของหมู่ที่ 6 อะไร พอผมดูผมไม่รู้ เพราะผมไม่ได้สืบมา ว่าเป็นกลุ่มนี้
กลุ่มของหมู่ที่เท่าไหร่ ถ้าเขียนงบประมาณปีหลัง ระบุหมู่ให้ผมด้วยครับ เพราะ
ผมไม่รู้ พอผมจะไปดูไม่รู้กลุ่มหอยอยู่ที่ไหน อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ ชาวบ้านถามผมก็ไม่
รู้ มันของนิดเดียวแต่มันตก พอตกแล้วไม่รู้เรื่อง ถ้าเขียนงบประมาณใหม่น่าจะใส่
ไว้สักนิด เป็นหมู่ที่เท่าไหร่ ของนิดเดียวขาดตกบกพร่องเยอะแค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณท่านสนิทครับ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง 

สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 ครับเรื่องกลุ่มอาชีพครับ งบประมาณครั้งนี้ไปอยู่ที่กลุ่ม
อาชีพเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผมมองว่าการตั้งงบประมาณในปีนี้เหมือนตําน้ําพริก
ละลายแม่น้ํา ท่านจําคําพูดผมไว้เลยนะครับ กลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาเองไม่มีความ
พร้อม ฝ่ายบริหารพยายามสร้างขึ้นมา ทั้งที่เขาไม่มีความพร้อม ผมกลัวครับท่าน
ประธานว่ากลุ่มต่างๆจะไปไม่รอด ผมยกตัวอย่างถ้าพูดเป็นการซ้ําเติม โรงน้ํา
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ตําบลกะปาง อุดหนุนสร้างมามันก็ไปไม่รอด โดยความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบ
นี้  อย่ า งท่ านสมรสพูดคิด ได้ ยั ง ไง โครงการแต่ละโครงก ารแสนสี่ ครับ                
ผมยกตัวอย่างไม่ได้ว่าใคร กลุ่มขนมลาเดือนสิบ ตอนนี้ผมถามว่าอยู่หมู่ที่ 6 
สอบถามท่านประธาน ท่านสุรชัย ไม่รู้ว่าใครเป็นประธาน ทีนี้การตั้งงบประมาณ
การเขียนโครงการลักษณะคล้ายๆกัน แต่ความจําเป็นพ้ืนฐาน ยกตัวอย่าง    
กลุ่มเบเกอรี่ เขาต้องจัดซื้อเครื่องทํา แต่กลุ่มทําขนมลาเขียนบอกว่าอุปกรณ์ทํา
ขนมลา ที่บ้านผมเขาเคาะกับกะลา แล้วก็การซื้อไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนกัน
ไม่ใช่แสนสี่ เหมือนกัน ผมเชื่อว่ามันจ่ายน้อยกว่า กลุ่มสาคูบ้านผมก็ต้องซื้อ
อุปกรณ์เครื่องปั้นเม็ด เครื่องร่อน แต่กลุ่มขนมลากแ็สนสี่เหมือนกัน เขียนอย่างไร
มาเหมือนกันหมด ผมไม่ว่า แต่สิ่งที่ตระหนักให้เกิดความคุ้มค่า วันนี้ผมรู้ว่ามา
บริหารเองจัดซื้อจัดจ้างเอง ไม่ได้อุดหนุนประชาชนก็ยังไม่รู้จดทะเบียนแล้วยัง
หรือยังไม่ถึงปี ทีนี้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลหลายสิ่งหลายอย่างซื้อตาม
ระเบียบแพงครับ ที่นี้ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ใคร การจัดซื้อจัดจ้างชาวบ้านได้ทั้ง
แสนสี่หรือไม่ครับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรภาครัฐมันไม่เหมือนกับที่
ชาวบ้านเค้าจัดซื้อเอง ผมเองที่กล้าพูดเพราะว่า อสม.ที่อุดหนุนหมู่ละหมื่นเขาว่า
เขาซือ้เองได้เยอะกว่าที่เทศบาลจัดซ้ือให้ สิ่งเหล่านี้ต้องตระหนักสิ่งไหนถ้าองค์กร
เขาพร้อม อย่างกลุ่มหอยหวานเค้าพร้อมอุดหนุนเค้าไปเลย 300,000 บาท    
ให้มันไปตกถึงชาวบ้านดีกว่า เห็นแล้วมันอึดอัดใจ งบประมาณเหมือนละลาย
แม่น้ําจําคําพูดกระผมไว้ว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้จะอยู่รอดหรือไม่ ทุกคนเห็นทุกคนรู้
ทั้งนั้นผู้บริหารท่านนายกฯทรงยศ ท่านก็เห็น ท่านประธานก็เคยเห็น ผู้ใหญ่สอน
ก็ยังเห็นว่าอยู่กลุ่มต่างๆมันอยู่รอดหรือไม่ครับ อย่าเอางบงบประมาณของ
ประชาชนมาละลายแม่น้ําขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญท่านสุรชัยครับ 
นายสุรชัย   ใจกระจ่าง  กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ อยู่ในแผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายไปบ้างแล้วผมก็
อภิปรายตามเพื่อนสมาชิกนะครับ เรื่องของกลุ่มที่ว่าแสนสี่ ผมดูแล้วอย่างน้อยไม่
ต่ํากว่า 5 กลุ่ม ก็คงเดาได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพของท่านนายกฯ จริงๆแล้วท่าน
นายกฯควรจะมีโครงสร้างของรายชื่อของกรรมการให้พวกผมได้ดูด้วยนะครับ
เพราะเพ่ือนสมาชิกหลายๆคนยังไม่รู้เลย ว่ากลุ่มอะไรอยู่หมู่ไหน มีใครทําบ้าง
อย่างหมู่ที่ 6 ของผมเองก็ยังไม่รู้เลย เอาเป็นว่าประชุมครั้งหน้าก็ได้ขอท่านนายก
ได้ส่งรายชื่อของกลุ่มต่างๆ ให้พวกผมได้ดูด้วย ในเรื่องของอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆขอรายชื่อของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม แล้วก็ไปถึงโครงการใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนี่ก็เหมือนกัน โดยประสบการณ์พวกผมหมู่ที่ 6 อย่างที่
ท่านประธานพูดไปแล้วเมื่อกี้พวกผมได้พบด้วยตัวเองทั้งนั้นคือมันได้ไม่ครอบคลุม
ของผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการนะครับ โครงการบอกแล้วว่าผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนเหมือนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ท่านตั้งงบไว้ 2 แสนไม่ทราบว่าจะพอหรือไม่ เอาเป็น
ว่าโครงการนี้ที่ตั้งไว้ 200,000 ท่านนายกยังพอมีเวลา เดี๋ยวยังมีขั้นตอนการ
แปรญัตติต่างๆ เผื่อเงินเหลืออะไรก็ค่อยเอามาเพ่ิมได้ เดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังก็ อีก
เรื่องนะครับผมก็ดูแล้วโครงการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุก็เข้าใจได้ว่าเป็นโครงการ
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ที่พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานต่างๆ ผมก็ดูแล้วหลายๆแผนงานก็ไม่เห็นที่เกี่ยวข้อง
กับ อสม. ก็ถ้าผมได้มีส่วนร่วมหรือเพ่ือนสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ก็
อยากเสนอโครงการเปิดโลกทัศน์ อสม.ก็ได้โครงการในลักษณะเดียวกันของ
ผู้สูงอายุ เพราะกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.พวกนี้ช่วยงานของพวกเราได้หลากหลาย
มาก ได้ทุกเรื่องถ้าจะให้พูดได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะกวาดวัดจะฉีดวัคซีนให้สุนัขอะไร
ต่างๆใช้ได้ทุกเรื่อง กลุ่ม อสม.เราต้องให้ความสําคัญกับเขาด้วยก็ขอฝากท่าน
นายกครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างถ้าหากว่าไม่มี ในฐานะ สมาชิกฯหมู่ที่ 6 
ท่านสาโรจน์และท่านสุรชัยก็พูดถึง ในเรื่องของกลุ่มผมไม่ทราบจริงๆว่ากลุ่มลา
สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนนั่นประเด็นแรก 2.ประธานก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะวัน
ก่อนที่มาประชุมเป็นกลุ่มหนึ่ง วันหลังก็เป็นอีกโซนหนึ่ง วันนั้นที่เห็นไม่ทราบว่า
อยู่ตรงไหน ดําเนินการอย่างไร ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนั่นคือในส่วนของ
โครงสร้าง สถานที่ดําเนินการ ที่จริงมีน้องๆคุยกับผมด้วยว่าทําไมถึงไม่ตั้งมา     
ขอเล่าสู่กันฟัง ผมเองผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มผมจะไม่สร้าง
กลุ่มขึ้นมา จากประสบการณ์ผมบอกเขาว่าผมเคยทําโครงการขนมเบเกอรี่ ผมไป
อ้อนวอนให้แม่บ้านมาทํา แล้วก็ตั้งซื้อเครื่องอบขนมเบเกอรี่ 100,000 บาท   
ทําได้อยู่ช่วงระยะหนึ่งไม่ได้มีอะไรที่ชดเชยทําถูกต้องทุกอย่าง แต่การบริหาร
จัดการของกลุ่มท้ายที่สุดไม่มีกําไร เมื่อทําหลายๆคนไม่มีกําไรก็ต้องหยุด
ดําเนินการ เครื่องอบตัวนั้นโรงเรียนขอไปใช้บ้าง กลุ่มสาคูหมู่ที่ 4 ไปใช้บ้าง   
ท่านที่ปรึกษาก็รับทราบอยู่ดีเพราะท่านเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านร่วมกับผม ช่วงหนึ่ง
ท่านก็ได้นําไปดูแลด้วย ปัจจุบันก็ยังมีอยู่จริงๆ ถ้าหมู่ไหนไม่ต้องซื้อก็ได้ ยังมีเป็น
อนุสาวรีย์อยู่ นั้นคือกลุ่มอุดหนุนเบเกอรี่ นั่นคือประสบการณ์ที่ 1 ประสบการณ์
ที ่2 โรงน้ําตอนนั้นผมเป็น อบต.ก็ถือว่าไฟแรงร่วมกับท่านนายกเราก็คิดว่ามันไป
ได้ก็ลองไปขอให้พ่ีน้องถือหุ้น 500,000 บาท เฉพาะผมคนเดียวขอให้พ่ีน้องถือ
หุ้น 5 หมื่นบาท ปรากฏว่าดําเนินการมาระยะหนึ่งอาจจะด้วยเหตุผลอะไร       
ก็ตามแต่ท้ายที่สุดกลุ่มไปไม่ได้ ต้องเทคโอเวอร์ไปให้กลุ่มออมทรัพย์ หรือใคร
บริหาร ท้ายที่สุดเปลี่ยนนายก พอเปลี่ยนนายกก็มีการฟ้องร้องให้ออก 
ประสบการณ์ผมเคยทํางานกลุ่มมาหลายกลุ่ม และเคยอบรมพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรในสิ่งเหล่านั้นเขาบอกว่าองค์ประกอบที่ทําให้กลุ่มสั่นคลอนมีมากมายแต่มี
อยู่ 1 ประเด็นก็คือนักการเมือง แค่ความเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองสมมุติว่า
ต่อไปไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของกลุ่มเกิด
ดําเนินการฟ้องร้องยุ่งยาก มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มออมทรัพย์ก็ถูกฟ้องให้ถูกออก 
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายในการบั่นทอนศักยภาพขององค์กร ก็เล่าสู่กัน
ฟัง สรุปว่าผมจะไม่สร้างกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 6 ขึ้นมา จะไม่อ้อนวอนให้เขาเข้ามาแต่
ถ้าเขามีอยู่แล้วผมยินดีให้การสนับสนุนครับ ก็คือเล่าสู่กันฟังว่ามีน้องๆสอบถาม
ผมบอกเล่าอธิบายเหมือนที่เล่าท่าน ผมไม่กล้าสร้างขึ้นมาเพราะว่าประสบการณ์
เห็นแล้วอันนี้คือเล่าสู่กันฟังมีท่านสาโรจน์พูดถึงผมอยู่ ในฐานะสมาชิกผมเกี่ยว
โยงด้วย ก็ต้องนําเรียนชี้แจงว่าจะไม่พูดด้วยก็โดนพาดพิงก็ต้องขออภัย ก็นําเรียน
เรื่องกลุ่มเบื้องต้นไว้เพียงแค่นั้นก่อนแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าของหมู่ที่ 6 เป็นท่าน
ใดอะไรยังไง ส่วนอันไหนจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันข้างหน้าต่อไปเหมือนท่าน



- ๒๒ - 
 

สุรชัยว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในโอกาสข้างหน้าหรือจะเป็นอย่างไรก็ว่ากัน
ไป ขออนุญาตนําเรียนในส่วนตัวของผมเบื้องต้นในเรื่องของกลุ่มเพียงแค่นี้ก่อนมี
ท่านใดจะอธิบายเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญท่านอารีย์ครับ 

นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ   
ดิฉันอารีย์ คุระเอียด สมาชิกสภาฯ เขต 2 อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะของหมู่ที่ 11 
แต่ก่อนเราเป็นหมู่ที่ 9 นะคะ แล้วก็มีกลุ่มเบเกอรี่ ซื้ออุปกรณ์เตาอบมีครบทุก
อย่างแต่เราก็ทําอยู่สักระยะหนึ่งสุดท้ายก็ไปไม่ไหว ทุกวันนี้ตู้อบยังอยู่นะคะแต่ว่า
ไม่สามารถใช้การได้ แต่ว่ารอบนี้เห็นว่าเบเกอรี่เป็นของหมู่ 11 แล้วนะคะ แต่ว่า
พ่ีดูกรรมการแล้วที่เขาตั้งมา ไม่มีใครเป็นขนมเลยสักคน จึงอยากจะฝากท่าน
พิจารณาให้ด้วยนะคะ คือทุกคนไม่คิดว่าจะทํา แต่เขาคิดว่านายกจะอุดหนุน    
แต่เขาไม่เข้าใจว่าอุดหนุนแบบไหน แต่ว่าในโครงการที่พ่ีดูจะมีการอบรมอะไร
แบบนั้น แต่พ่ียังไม่เคยให้สมาชิกดูนะคะว่าเขาจะทําแบบไหน แต่ทุกคนที่พ่ีนั่งคุย
เขายังไม่มีใครเป็นขนมนี่คือเล่าสู่กันฟังนะคะ ทุกอย่างของเรายังอยู่แต่ไม่สามารถ
ใช้การได้อุปกรณ์ในการทํา ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ 
นายลั้น   ชูนิรมย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมลั้น  ชูนิรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 นะครับก ็

จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากที่ผมได้นําเรียนที่ผ่านมาในเรื่อง
ของการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน และก็ไปมองดูในเรื่องของการอุดหนุน
ต่างๆเหล่านี้ซึ่งในส่วนหนึ่งที่ผมนําเรียนแล้วว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้  ซึ่งเป็นส่วนที่
เป็นอํานาจหน้าที่  เป็นแนวทางนโยบายของผู้บริหาร แต่ผมอยากเรียนว่า
โครงการที่ออกมาเป็นโครงการที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ในเรื่องของ
กองทุนสวัสดิการของชุมชน ผมอยากจะนําเรียนท่านประธานสภาผ่านผู้บริหาร
นะครับว่า ในเรื่องของเงินอุดหนุนนี้ซึ่งเราสามารถที่จะดําเนินการเพ่ิมได้อีกไหม 
แล้วก็ ในส่ วนหนึ่ งจากที่ ในการ อุดหนุนนั้น  มีการกําหนดกี่ เปอร์ เซ็นต์                
ในเรื่องของงบประมาณ แต่ผมมาดูจากที่ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยเฉพาะกองทุนสัจจะวันละบาทซึ่งมีเทศบาลเป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็มีสมาชิกของ
กลุ่มที่เราดูแลอยู่แล้วก็มี ผมอยากเรียนว่าถ้าหากพวกเราได้มองถึงประเด็นที่
สําคัญที่เป็นโครงการที่ชัดเจน เราสามารถตั้งงบประมาณเพ่ิมได้อีกไหมใน
ขั้นตอนการแปรญัตติแล้วก็ส่วนหนึ่งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์กับพ่ีน้องกลุ่มสัจจะวันละบาท หรือกลุ่มสวัสดิการอย่างจริงจัง
ข้อที่ 3 จะผิดหรือไม่ถ้าหากเราดําเนินการในเรื่องของการตั้งงบประมาณต่อหรือ
จะเกินงบประมาณในเรื่องของตั้งงบประมาณต่อ หรือเงินอุดหนุนจะเกินกําหนด
หรือไม ่โอนจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เพ่ือจะได้หรือไม ่โดยเฉพาะคนพิการของตําบล
กะปางก็ประมาณ 300 กว่าคนแล้ว จากท่ีผมได้คุยในเรื่องของฝ่ายที่ทําทะเบียน
คนพิการของตําบลกะปางเอง จากพวกเรามองถึงว่าคนพิการนั้นถ้าเราลงไปดูแล
ในเรื่องของตรงนี้ เราสามารถตั้งงบประมาณเพ่ิมได้หรือไม่ วันละบาท วันละบาท
ให้เขาเพ่ือเป็นกองทุนสวัสดิการ ในเรื่องของงบประมาณที่เราตั้ง 100,000 
บาทก็คงจะเกินก็อาจจะเพ่ิมไปอีกสัก 4-5 หมื่นหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่
พวกเราเวลาเป็นคณะกรรมการแปรญัตตินี้ผมนําเรียนอยากให้พวกเราได้รับ
ทราบด้วยในฐานะที่หลังจากรับหลักการร่างเหล่านี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ
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แปรญัตติขึ้นมา นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ผู้บริหารได้ชี้แจงว่าเราจะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ เพ่ือให้โครงการของเรา ที่ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 
บาทนี ้เป็นโครงการที่ชัดเจนให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ ก็เข้าใจความหมายของท่านเงินอุดหนุนหากเกิน         
3 เปอร์เซ็นต์ ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ ก็ฝากท่าน สมมุติว่าเป็นการรับร่าง และตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ต้องดูตรงนั้นด้วยว่าส่วนที่ 3 เปอร์เซ็นต์ต้องขออนุมัติ
ผู้ว่าฯ แล้วมันจะไปเกินถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้คําชี้แนะ 
คําแนะนํา มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ถ้าหากไม่มีเชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
- การอุดหนุนสวัสดิการชุมชนนั้น สวัสดิการชุมชนนี้เราอุดหนุนมาตั้งแต่ผมดํารง
ตําแหน่ง นายกฯอบต. เรามีการอุดหนุนตลอดเรื่อยมา แล้วก็ในช่วงที่ผมไม่ได้
ดํารงตําแหน่งผมไปของบประมาณจาก (พอช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(มหาชน) ซึ่งผมทํางานขนาดนั้นได้งบประมาณมาสมทบ 700,000 บาท แล้วก็
เพ่ิมอีก 300,000 บาท แล้วก็เพ่ิมอีก 400,000 บาทที่มาสมทบไว้แล้ว ก็ส่วน
เหล่านี้มียอดเงินผมคิดว่าไม่ชัดเป็นตัวเลขแต่ 2 - 3 ล้านบาทหรือมากกว่าแต่ผม
ไม่ต้องพูดมากว่ามันมีสักเท่าไรเพราะผมพูดตัวเลขไม่ชัด ในการดําเนินการ
สวัสดิการชุมชน ผมอยากผลักดันที่จะให้เพ่ือให้สมทบไปสัก 100,000 บาท 
แล้วปีนี้ผมจะของบประมาณจาก (พอช.) มาสมทบตามจํานวนของสมาชิก ปีที่
แล้วผมบอกว่าให้ประธานทําเรื่องขอไป แต่ประธานก็ไม่ทันต่อเวลา เพราะเขา
ต้องทําบัญชีรายรับรายจ่าย รายได้ เอกสารไม่เรียบร้อยก็เลยไม่ได้ ก็เลยปีนี้เรา
ต้องอุดหนุนไปส่วนหนึ่งเพ่ือให้ (พอช.) ได้รู้ว่าท้องถิ่นสมทบไปแล้ว แล้วก็ส่วน
หนึ่งที่ของบประมาณจาก (พอช.) มาสมทบเพ่ือให้กองทุนนี้เจริญเติบโต ผมได้คุย
กับท่านประธานแล้วครับว่าผมเราจะพัฒนาสวัสดิการชุมชนไปสู่การเบิกค่า
รักษาพยาบาลให้ได้ 100% ในโอกาสข้างหน้า ท่านประธานก็เริ่มจะเข้าใจว่า
กระบวนการมันเป็นอย่างไรก็ดีขึ้น ก็หวังว่าสวัสดิการชุมชนที่เราตั้งงบอุดหนุนใน
การช่วยเหลือครั้งนี้ 100,000 บาท แต่หางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาสมทบ    
ผมคิดว่าคงจะสมทบแล้วก็เพ่ิมขึ้น แล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสวัสดิการชุมชนไม่
สามารถบริหารจัดการได้ 100% อันนี้ปีนี้เราประกาศว่าผมเข้ามาครั้งนี้เพ่ือ
ประกันให้พ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกของสวัสดิการชุมชนให้ ได้     
ถ้าสมทบหรือพ่ีน้องประชาชนเข้าเป็นสมาชิกมากขึ้น เงินสมทบจาก (พอช.) มาก
ขึ้นทุกปีๆ มันก็ทวีคูณ เอาเงินเหล่านั้นมาเป็นกองทุนได้เติบโต โดยที่ไม่ต้องใช้
งบประมาณจากเทศบาล แต่เราต้องอุดหนุนหรือไม่ ก็ต้องอุดหนุน เพ่ือให้เขาเห็น
ว่าชุมชนพร้อม ท้องถิ่นพร้อม หน่วยงานอ่ืนก็ต้องพร้อม เมื่อเขาดูความพร้อมเรา
ในด้านของเราพร้อมเรา เขาก็ต้องพร้อมในการสนับสนุนอันนี้คือระบบที่เราวาง
ไว้ 
- ประเด็นที่ 2 เรื่อง อสม.จริงๆ แล้วเราจะตั้งงบประมาณในการที่จะดูแลเรื่อง  
อสม. ด้วยซ้ําไป แต่ อสม.ขณะนี้ กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย อสม.เป็นคนของ
สาธารณสุข ด้วยคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆ ก็เห็นว่า อสม.อยู่ในสังกัดสาธารณสุข
เรามีความสุ่มเสี่ยงในการตั้งงบประมาณของ อสม.เพราะบุคลากรไม่ไช่เป็นคน
ของเราเป็นคนของสาธารณสุขตรงนี้คือเหตุผล ถ้าเราตั้งงบประมาณไป ถ้าผม
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โดนเรียกคืนอะไรต่างๆ อันนี้ค่อนข้างที่จะอันตราย ก็เลยต้องตั้งเป็นกลางๆ ที่จะ
ช่วยเหลือ อสม. ที่ร่วมกันในการที่จะไปศึกษาดูงานร่วมกัน เวทีคิดร่วมกันเราตั้ง
เป็นกลางๆให้พ่ีน้องประชาชนในตําบลกะปางด้วย 
- ในส่วนของการพัฒนากลุ่มอาชีพ การพัฒนากลุ่มอาชีพเราตั้งใจที่จะอุดหนุน
กลุ่มเพ่ือที่จะให้กลุ่มพัฒนาในส่วนของเขาเองนะครับ ในจํานวนเงินหนึ่งแสนสี่
บาท แต่ว่ากลุ่มไม่สามารถรับงบประมาณได้ในการพัฒนา เพราะเขาไม่ได้จด
ทะเบียนกลุ่มครบ 1 ปีนะครับ พอไม่ครบ 1 ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถอุดหนุนได้ ก็เลยปีนี้เราทําเป็นหลักสูตรบางทีก็รู้เฉพาะ 3 คนในกลุ่มนี้ 
ในการผลิตขนมเบเกอรี่ รู้เพียง 2 คนรู้เพียง 3 คน ถ้ารู้อย่างนี้ เช่น ประธานรู้คน
เดียวและประธานไม่ทํา ก็กลุ่มเหล่านั้นล่มไป บางทีก็เลขารู้ ประธานไม่รู้ผล
สุดท้ายก็ต้องล่มไปทั้งหมด ก็เลยปีนี้เราตั้งงบประมาณในการพัฒนาให้เขาเข้า
โรงเรียน เรียนรู้ทั้งหมด 50 คนที่เราวางไว้หมู่บ้านละ 50 คนที่เข้าโรงเรียนที่
เรียนรู้เรื่องนี้เรื่องเบเกอรี่ ก็มาเรียนรู้เรื่องเบเกอรี่ เรื่องกล้วยฉาบ ก็มาเรียนรู้
เรื่องกล้วยฉาบ เรื่องปลาดุกร้า ก็เรียนรู้เรื่องปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุก
ส้มอะไรแบบนี้เช่น หมู่ที่ 10 ขณะนี้ เขาไม่รองบประมาณ แต่ผมจะสนับสนุน 
เขาต้องการที่จะพัฒนาขณะนี้เขาจ้างคนมาจากทะเลน้อยมาสอน พอสอนเสร็จ
แล้วขณะนี้เขาขายได้แล้ว เขาส่งออกได้แล้ว เมื่อตอนเช้าประธานกลุ่มโทรหาผม
บอกว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ เลขาโทรบอกเม่ือตอนเช้า แล้วก็เขาบอกว่าค่าวิทยากร
ขอให้นายกจ่ายให้ อันนี้ก็เราต้องจํายอมในการเสีย แต่กลุ่มเหล่านั้นต่างๆเหล่านี้
เจริญเติบโตไป เค้าดิ้นรนแล้ว เค้าจะทําแล้ว กลุ่มนั้นรู้จักการตลาดไหม รู้จัก
กลไกไหม รู้จักดีมานซีพพลาย อุปสงค์อุปทานของกลุ่มทําอย่างไรให้เกิดความ
เข้มแข็งรู้ไหม ไม่รู ้ก็เลยตั้งงบประมาณส่วนนี้พัฒนากลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้เรียนรู้ไป
ด้วย ในเรื่องกลไกตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการ แล้วการผลิตที่ 1 ที่ 2    
ที่ 3 ในรูปแบบต่างๆให้เขาเรียนรู้ด้วยแล้วในการแพ็คกิ้ง เขาก็ต้องรู้ด้วย        
ทุกอย่างเหล่านี้ต้องรู้อยู่ก่อน ก่อนที่จะทําก็เลยตั้งประมาณเหมือนกันทุกหมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 50 คนก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ถ้าไม่เรียนไม่ได้ ถ้าไม่เรียนก็จบอีก จะเป็น
กลุ่มท่ีพวกเราพูดถึง กลุ่มนี้ตั้งเสร็จก็จบไป เพราะรู้เพียงสองคน แล้วคนเรานั้นไม่
รู้การบริหารจัดการตลาดก็จบไปผลิตเสร็จแล้วขายไม่ได้ อันนี้ก็จบไปแต่ครั้งนี้ผิด
ผมขอยืนยันว่าผิดกัน สิ่งที่เราคิดทั้งหมดถูกต้อง แต่ในการตลาดเราอย่าเข้าใจผิด
ว่าเราผลิตทดแทนครั้งนี้เราส่งเสริมให้ผลิตแต่ว่าในการส่งออกเราเป็นผู้ส่งออกทุก
กลุ่มที่ผลิตเสร็จแล้วเราซื้อทั้งหมดเทศบาลตําบลเป็นคนจัดซื้อ  ซื้อทั้งหมดผลิต
มาแล้วเราซื้อแล้ว แล้วเราทําการตลาดเอง ถ้าให้กลุ่มทําการตลาดเองไม่ถูกระบบ
ไม่ถูกวิธีการ มันก็ล่มไปอีก สลายไปอีก เลยครั้งนี้มีพนักงานอยู่แล้วที่ผมเห็นแล้ว
พนักงานจ้างทั้งหมดมี 10 กว่าคนที่ดูแลกลุ่มเรื่องนี้ผมอบรมการตลาดให้เสร็จ
เรียบร้อยไว้ใจได้ถ้าบุคคล 10 คนที่ว่าเป็นลูกจ้างทั้งหมดนี้มาอบรมเรื่องกลไก
การตลาดวิธีการ พวกเราต้องตั้งเฟส ตั้งไลน์ ต้องตั้งกลุ่มในการขายอะไรต่างๆ
เหล่านี้ ตรงนี้ผมติดต่อไปแล้ว ติดต่อได้แรงงานที่มาอบรมให้พนักงานพวกนี้ใน
การขายของทางออนไลน์ อันนี้สบายใจได้ในความคิดของกลุ่มอาชีพวันข้างหน้า
จะไม่ล่ม กลุ่มที่เราวางไว้ กลุ่มที่เราส่งเสริมนะครับเพ่ือนสมาชิกคอยดูก็แล้วกัน
นะครับ 1 ปีผมคิดว่าเพ่ือนสมาชิกจะได้ดูว่ากลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วทําเพ่ือพ่ี
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น้องประชาชนจริงๆ แล้ว 50 คนที่ต้องเรียนรู้ ใน 50 คนเหล่านั้นพอไหม ไม่พอ
ครับ เราให้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเหล่านั้น เท่าที่พ่ีน้อง
ประชาชนสมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม เมื่อกลุ่มเหล่านั้นมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นก็
การผลิตอะไรต่างๆทดแทนในชุมชน กลุ่มเหล่านั้นก็สามารถที่จะให้สมาชิกที่จะ
ซื้อไปได้ เพราะทุกคนรู้เท่ากันว่ากลุ่มหมู่ที่ 1 เรื่องกล้วยฉาบ เราจะไม่ทํา
แบบเดิมที่เราเคยเห็น แต่วิธีทําอย่างไร ยกตัวอย่างผมไปสุพรรณในการทํากล้วย
ฉาบเป็นม้วนอันละเท่านิ้วมือแล้วก็ใส่ไส้เข้าไป ที่โน่นเขาขายไม่ทันครับ เราเอา
ทุกอย่างมาแปรรูปในการที่จะไปสร้างมูลค่าของสินค้านั้นใหม่ ไม่ใช่ว่าเราทํา
เฉพาะกล้วยฉาบแล้วเป็นกล้วยฉาบนั้นไม่ใช่ เราก็สร้างมูลค่าของสินค้า ก็เลยต้อง
ต้ังงบประมาณอย่างนี้เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะวิธีคิดวิธีต่างๆมันอยู่ที่หมู่
ละ 50 คนที่ต้องมาพัฒนา และผมก็หวังว่าในกาลข้างหน้าท่านค่อยดูว่าเวลา     
1 ปีผ่านไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตําบลกะปางอย่างแน่นอนอันนี้ผมยืนยัน
ได้เลยนะครับ 
- ในส่วนของโครงการใส่ใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ ในปีที่แล้วเราได้ดําเนินการตั้ง
งบประมาณไว้ 100,000 บาท เราคิดว่าเราจะดูแลคนทั้งหมดทั้งตําบลแต่ว่ามัน
เป็นไปไม่ได้เพราะคนพิการหลายร้อยคนผู้สูงอายุก็พันกว่าก็ต้องเอาหลักเกณฑ์
จาก 70 ขึ้นไปเป็นต้น 70 ขึ้นไป ใครก็ได้ เราก็เอาตามเกณฑ์แล้วก็ต้องดูแลไป
ตามเกณฑ์ ถ้าเราให้ตามความรู้สึกถ้าไม่มีเกณฑ์ก็บานปลายแน่นอน ถ้ามีเกณฑ์ 
70 ปี 75 ปีขึ้นไปก็ว่าไป คนพิการก็เช่นเดียวกันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ ความรู้สึกไม่
มีครับ เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องการจัดตั้งเกณฑ์เลยในการจัดตั้งเกณฑ์
เหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากพัฒนาชุม เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงดูแลเรื่องผู้สูงอายุ
ดูแลเรื่องคนพิการ อันนี้ก็ตั้งเกณฑ์ไว้ เขานําเสนอว่าเกณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้จํานวน
คน ยอดเงินมีเท่านี้แล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินเท่านี้  ยังขาดอยู่ 4,000 กว่าบาทใน
ขณะนั้นเงินไม่พอ ก็หาให้ก็เพ่ิมเติมไปเพ่ือให้ได้ครบจํานวนเกณฑ์ที่เราวางไว้ แต่
ว่าผมเข้าใจท่านสมาชิกว่าในการที่จะลงพ้ืนที่อยากได้ทุกคน 60 ปีขึ้นไปโดยที่ไม่
ต้องเอาเกณฑ์อะไรมาใช้ เพราะว่าทุกคนก็อยากให้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้ทั้งหมด
ผมคิดว่า 1 ล้านก็ยังไม่พอก็เลย เรามีงบประมาณปีนี้ก็แทบจะไม่พอ ค่าเฉลี่ยของ
กิจกรรม เพราะกิจกรรมเราเยอะในการดําเนินการ เพราะเราเริ่มที่จะพัฒนาพ้ืนที่
ตําบลกะปางให้เป็นพ้ืนที่ธุรกิจในวันข้างหน้า กลุ่มอาชีพเช่นเดียวกันในวัน
ข้างหน้าทุกคนต้องทําให้ดี คนมาศึกษาดูงานผมว่าคนที่อ่ืนได้มารู้จักตําบลกะปาง 
แล้วคนที่อ่ืนได้มาพักพิง หรือนอนตําบลกะปางในอนาคตข้างหน้า อีกปีครึ่งผม
เชื่อเลยว่าพ่ีน้องประชาชนที่เข้ามาและคนข้างนอกเข้ามาจะได้รู้จักกะปางมากขึ้น 
อันนี้ต้องขอฝากว่าการที่จะดีได้เพ่ือนสมาชิกก็ต้องเข้าใจว่าการพัฒนาชุมชนเรา
ไม่ได้พัฒนาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียวแล้วมันเจริญ เราไม่ได้พัฒนากลุ่ม
อาชีพอย่างเดียว แล้วเจริญไม่ใช่ เราต้องพัฒนาทุกอย่างที่อยู่ในพื้นท่ีตําบลกะปาง
แล้วมองโลกในแง่ดีว่า วันข้างหน้าถ้าเราพัฒนาอย่างนี้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งอย่างนี้ 
อบต.อ่ืนเขาก็ต้องมาศึกษาดูงาน อบต.อ่ืนก็จะมานอนที่บ้านเรา เราก็ไม่ต้องพา 
อสม.ไปเที่ยวที่อ่ืนก็ไม่ต้องพาแม่บ้านไปศึกษาดูงานที่อ่ืน เพราะบ้านเราเราสร้าง
ให้มันดีอยู่ ในเมื่อมีดีคนอ่ืนก็เอาเงินมาให้เราแล้วพ้ืนที่ตําบลกะปางของเราจะ
เป็นเงินเป็นทองในอนาคต 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯครับ ในเรื่องของงานพัฒนาชุมชน ที่ผมถามว่ากี่คนอยากทํา
ความเข้าใจใหม่ คือคนที่พูดคือคนที่อยู่ในเกณฑ์ เช่น จะให้กับผู้พิการผมก็พูดใน
คนพิการนั้นที่ได้ไม่ครบ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนอยากได้ เช่น ผู้สูงอายุ        
เอา 70 ปี ขึ้น ใน 70 ปีนั้นที่อยู่ในเกณฑ์ก็ไม่ได้ ความหมายของผมคือคนที่อยู่
ในเกณฑ์แล้ว อยากให้ทํางานแบบมืออาชีพ เช่น ครั้งต่อไปหากท่านอยากให้
ผู้สูงอายุที่ 70 ปีขึ้น แล้วก็ดูข้อมูลมาว่าตําบลกะปาง 70 ปีขึ้นในปีหน้ามี 120 
ผู้พิการมี 130 คน รวมแล้วทั้งหมด 300 คน จัดชุดละ 600 ตั้งงบประมาณไว้ 
300,000 บาท สมมุติทํางานอย่างมีกลุ่มเป้าหมาย มีข้อมูลในมือ ที่พวกเราพูด
คือคนที่อยู่ในเกณฑ์ ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งหมด และเกณฑ์ผู้บริหารเป็นคนกําหนด
พวกเราไม่ได้เป็นคนกําหนด ผมพูดเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ เพราะมีขอบเขต
ชัดเจน ส่วนผู้ด้อยโอกาสผมไม่พูดถึงเพราะใช้ความรู้สึกได้ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 จริงๆแล้วผมก็ตั้งใจจะพูดเหมือนอย่างที่ท่านประธานพูด 
สิ่งที่ผมอยากจะพูด นายกอาจไม่รู้เหมือนพวกเรา นายกพูดไปเลยว่าไม่มีเกณฑ์
เข้าใจว่า 60 ปี เราต้องการอย่างนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่ท่านประธานว่า พวกที่
ไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีเกณฑ์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 เรื่องกลุ่มอาชีพ ผมก็อยากจะเห็นกลุ่มอาชีพ
เติบโต ต้อง 15 คนขึ้นไป แต่ปัญหานิดหนึ่งกลุ่มปลาดุกร้าทําเยอะขายได้ กลุ่ม
ขนมเบเกอรี่ทําวันนี้ขายได้วันนี้ กลุ่มเลี้ยงกบหมุนเวียนได้เรื่อยๆ แต่บางกลุ่มอยู่
ตามเทศกาล แล้วจะทําอย่างไรของเยอะ ขายไม่หมด ขายใคร ถ้ามีตลาดอยู่แล้ว
ก็ดี ถ้ากลุ่มไปได้ด้วยดี 1 ปีผ่านไปจะเห็นว่าเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไม่มีเชิญผู้บริหารครับ 
นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของบางกลุ่มเรา

เข้าใจว่าเป็นส่วนจําเป็นตามฤดูกาล ที่จริงแล้วเราไปภาคเหนือ ภาคอีสาน     
ภาคกลาง ที่ผมทํางานกับ พอช. ผมเห็นว่ากลุ่มตามฤดูกาลเป็นกลุ่มลา บ้านเรา
เป็นตามฤดูกาล แต่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง สามารถขายได้ตลอดทุกวัน 
หรือทั้งปี อยู่ที่รูปแบบในการบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นห่วงคือกลุ่มเบอเกอรี่ เพราะอยู่ได้
ช่วงเวลาอันสั้น แต่คิดอยู่ตลอดว่าเราจะส่งเสริมการตลาดอย่างไร ทุกตัวที่เรา
พัฒนาอาชีพไปเรามีกลไกและวิธีการชัดเจนอยู่แล้ว อยู่ที่กลยุทธ์ทางการตลาด 
กลไกต่างๆ ผมเชื่อมั่นในตัวผมเองว่าการดูแลเรื่องธุรกิจของชุมชนผมสามารถทํา
ได้ ขอให้พวกเราส่งเสริม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้างหากไม่มีจะไปแผนงาน
ต่อไป 
พักเบรก 10 นาที 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ประธานสภาฯ ต่อไปแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 178 -186 มีท่านใด

จะอภิปราย เชิญครับ 
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นายอาทิตย์  ทองอยู่  เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอาทิตย์ 
ทองอยู่ สมาชิกฯ เขต 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     
เช่น แผนงาน/โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ อยากทราบรายงานผลการดําเนิน
โครงการในรอบปีที่ดําเนินโครงการมาแล้ว เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณา 
และอยากให้ โครงการแสดงรายละเ อียดให้ชั ด เจน เช่น  ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าวัสดุกีฬา ใช้งบประมาณกี่บาท เพ่ือนํามาประกอบในการ
พิจารณาเช่นเดียวกันครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 หน้า 184 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ผมสงสัยบางสิ่ง
บางอย่างหายไป เช่น เรือพนมพระซึ่งสมัยก่อนท่านทรงยศ ท่านเคยบริหารจัด
ขบวนเรือพนมพระ ได้รับรางวัลเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตําบลกะปางมาแล้ว      
แต่มาปีนี้ไม่เห็น ฝ่ายบริหารอย่าตอบว่าสุ่มเสียงผิดกฎหมาย ให้ท่านมีเหตุผล
ชี้แจงด้วยครับ เรื่องที่สอง งานลอยกระทงวัฒนธรรมท้องถิ่น หันไปดูซ้ายขวา
เทศบาลไหนบ้างที่ไม่จัดงานลอยกระทง เรื่องที่สาม เรื่องแห่หมรับ แห่เทียน
พรรษา ท่านเคยทํางานแห่เทียนพรรษาโด่งดังของตําบลกะปาง แต่แปลกใจ
งบประมาณครั้งนี้ไม่มีก็ต้องสอบถาม สิ่งดีๆวัฒนธรรมที่ต้องส่งเสริม งบประมาณ
น้อยนิดก็น่าจะมี เทศบาลต้องดูแลให้ครบ เรื่องอย่างนี้น่าจะมี ไม่มากก็ได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสุชาติ 
นายสุชาติ สงรักษ์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุชาติ สงรักษ์ 

สมาชิกฯ เขต 2 ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านสาโรจน์ ผมว่าน่าจะตั้งให้มีงานลอย
กระทงปี เพราะผ่านช่วงโควิดมา เผื่อชาวบ้านได้สนุกสนาน เรื่องการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาตําบลกะปาง ตั้งไว้ 650,000 บาท และโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งสง
เกมส์ ตั้งไว้ 150,000 บาท 2 โครงการนี้ เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ และอีก 
100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนกีฬามีประเภทอะไรบ้าง อยากให้นายกฯชี้แจงด้วย ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุชาติ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 เรื่องชักพระอําเภอทุ่งสง ผมไปดู เช่น ตําบล
เขาโร เขามีความสามารถ ได้รางวัลผมเห็นแล้วชื่นชม มีท้องถิ่นไปร่วมด้วยทั้ง 
ทต.คลองปาง /ทต.ที่วัง /อบต.เขาโร เขาเข้าไปร่วมด้วย แต่เทศบาลตําบลกะปาง
เราไม่มี ผมไปดูเรือพระของวัดราษฎ์ปรีชาน่าสงสารมากครับ เมื่อก่อนเคยมีการ
อุดหนุนมา ทีนี้ไม่มี ก็ไม่เป็นไร ผมไปร่วมงานเจอท่านสมาชิกฯเกือบทุกคน อย่าง
หลายคนพูด ตั้งขบวน ท่านอยากให้กะปางเรามีชื่อเสียง ผมไม่รู้ตั้งได้ไม่ได้ แต่น่า
เสียดาย ผมสงสัยอยู่เรื่อง เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุ่งสง โครงการจัด
งานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง 65,000 บาท หน้า 176 ท่านยัง
อุดหนุนได้ สมาชิกฯหลายท่านดูมาแล้ว สงสัยว่ายังอุดหนุนได้หรือไม่ ยังขาดตก
บกพร่องตรงไหน ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะถาม เชื่อว่าท่านฝ่ายบริหาร
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สามารถตอบได้หมด ผมในฐานะสมาชิกฯ ฝ่ายนิติบัญญัติ ผมต้องถามอะไรที่
สงสัย อยากให้วันนี้ไปอย่างระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรสครับ ส่วนที่เราสงสัยถามได้ทุกอย่าง เพราะเป็นหน้าที่ของพวก
เราในการพิจารณา ผมไม่ได้ต้องการไปเร็ว อยากให้สภาฯไม่นิ่ง สามารถเดิน
ต่อไป ประกอบกับเพ่ือนสมาชิกได้ดูเทศบัญญัติมาอย่างเรียบร้อย มีเวลาเยอะ 
แล้วส่วนหนึ่งพวกเราก็ได้พูดคุยในภาพรวมด้วยกันแล้ว มีท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรื่องกีฬา เมื่อก่อนเรามี
กีฬากะปางเกมส์ กีฬาโรงเรียน โดยเอาทุกส่วนนี้มารวมเป็นมหกรรมกีฬา ในการ
ดําเนินการกีฬาโรงเรียนก็มาอยู่ในมหกรรมกีฬา กีฬาในชุมชนก็มาอยู่ในมหกรรม
กีฬา เพราะเราจัดครั้งเดียวให้เป็นรูปแบบในการแข่งขั้นครั้งเดียว เพ่ือสร้างให้
เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ไม่อยากให้จัดกิจกรรมหลายครั้งแล้วหายไป ครั้งนี้ที่ตั้ง
งบประมาณไว้หกแสน เราเอาทุกโครงการรวมกัน เพ่ือสร้างกะปางให้มีชื่อเสียง 
เพ่ือให้คนสนใจ อยากดูในการที่ดําเนินการในปีนี้ ส่วนของงานลอยกระทงก็ได้
ศึกษาพ้ืนที่ที่แล้วมาว่าดําเนินการอย่างไรบ้าง แล้วสถานที่ไหนเหมาะสม เวลา
ประชุมต่างๆ ก็ไม่มีใครนําเสนอว่าปีนี้น่าจะจัดงานลอยกระทงเพ่ือให้ดี ให้โด่งดัง 
สอบถามทางผู้ใหญ่บอกว่าบางหมู่จัด บางหมู่ไม่จัด หมู่ที่จัดก็ให้ทางเทศบาลไป
สมทบร่วมกัน ก็เลยบอกว่าดูศักยภาพในชุมชนว่าชุมชนมีความพร้อมมากแค่ไหน
แล้วเราจะไปร่วม ส่วนเงินสนับสนุนไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพราะคิดว่าระบบ
ต่างๆที่จ่ายงบประมาณในตอนนั้นน่าจะไม่ทัน แล้วพอมาคิดว่าหมู่ไหนพร้อมบ้าง
ในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัด มีหมู่ที่ 4 หมู่เดียวที่พร้อมที่จัดงานลอยกระทง
ในปีนี้ อยากให้ชุมชนเค้าบริหารจัดการเอง แต่มองว่าปีหน้าหมู่บ้านหรือชุมชนใด
ที่พร้อม ก็จะส่งเสริมให้จัดในระดับตําบล แต่ต้องดูว่าชุมชนไหนพร้อม ในส่วน
ของศาสนาวัฒนธรรม การอุดหนุนเรือพนมพระ ในระเบียบจริงๆไม่สามารถ
อุดหนุนได้ ที่แล้วมาเป็นการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน วัฒนธรรม
ระดับตําบล โดยอําเภอมาแก้ระเบียบใหม่ไม่มีระดับหมู่บ้าน เราเลยอุดหนุนไม่ได้ 
ถ้าอุดหนุนก็ผิดระเบียบไป นี่คือกระบวนการขณะนี้ สิ่งไหนที่สุ่มเสี่ยง ไม่ถูก 
100 เปอร์เซ็นต์ เราก็กลัวเช่นเดียวกันในการร้องเรียน เพราะเทศบาลตําบล   
กะปางเราไม่เหมือนที่อ่ืน ผมคิดว่าเราต้องเดินตามสิ่งที่กฎหมายกําหนด สิ่งไหน
เดินไม่ได้ก็ต้องสนับสนุนเองไป ทุกอย่างทําตามกรอบของกฎหมายไม่ได้
นอกเหนือจากกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน เราทําอย่างถูกต้องบนความ
ถูกใจก็หวังว่าเพ่ือนสมาชิกจะเข้าใจว่า สิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่มีใครไม่อยากทํา    
แต่สิ่งใดที่ผิดกฎหมายไม่ทําอย่างแน่นอน  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมบ้างครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 เรื่องจัดงานลอยกระทง ในเทศบัญญัตินี้ไม่มี 
ผมเข้าใจว่าบางหมู่บ้านเรื่องที่ผ่านมาเขาไม่ถาม ผมเพ่ิงรู้ว่ามันไม่มี ถ้าหมู่บ้าน
ไหนจะจัดก็ให้บอกมา เช่น หมู่ที่ 4 ท่านก็จัดการเอง แต่บางหมู่บ้านที่เขาไม่จัด 
ชาวบ้านก็ถามเมื่อก่อนเข้าใจกันว่ายุคโควิด เขาไม่ตั้งงบประมาณไว้ แต่ปี 65 นี้
ผมบอกเค้าจัดแน่นอน วันที่ผ่านมาเราอ้างถึงโควิด พอไม่มีโควิดที่อ่ืนเขาทํากัน 
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อย่างเรื่องแข่งกีฬาผมบอกแล้วว่าอยากให้ตั้งไว้ ปี 65 ท้องถิ่นอ่ืนเขาจัดกัน เรื่อง
ทฤษฎีพูดได้หมด แต่พอปฏิบัติมันพูดอยาก ประชาชนถามผมบอกเขาไม่ได้ตั้งไว้ 
ขอบคุณครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากผมติดภารกิจ ใน
แผนงานอุตสาหกรรม เรื่องที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลายคนก็พูดถึงว่างบประมาณ
เพียง 1 ล้าน จริงๆแล้วปีนี้เราขอโดยตรงจากสํานักงบประมาณ และส่วนกลาง 
ต้องทําเทศบัญญัติ 2 เล่ม เล่มที่ 1 ใช้เทศบัญญัติเล่มนี้ เล่มที่ 2 ใช้งบประมาณ
จากส่วนกลาง ระหว่างปีเราต้องดําเนินการของบประมาณเพ่ิมเติม ในส่วนใดที่
ท่านจะถามผมขอมอบหมายท่านทรงยศ กรุณา ดูแลในสภาฯอันทรงเกียรตินี้  
คิดว่าท่านทรงยศ ก็คงจะตอบได ้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ อยากให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร หรือสมาชิกสภาฯทุกคนอยากให้
ความสําคัญต่อสภาฯ ผมขอพูดในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาฯ ครั้งต่อไปใน
อนาคตข้างหน้าอยากให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับการประชุมสภาฯ ขอบคุณมาก
ครับ เชิญท่านลั้น อภิปรายต่อครับ 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมลั้น  ชูนิรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายในเรื่องของวัฒนธรรม ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท้องถิ่นเอง
จะต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง งานประเพณีชักพระ ต่างๆ ผมเองก็ได้
อยู่ที่เรือพนมพระ ทุกตําบลได้มีโอกาสรับรางวัล มีอยู่ 3 ตําบลที่ไม่ได้รับรางวัล 
มีตําบลกะปาง หนองหงส์ และถ้ําใหญ่ ท้องถิ่นเองก็ได้มองเห็นความสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในเรื่องประเพณีชักพระให้สู่ทุ่งสงเป็นเมืองท่องเที่ยวในเรื่อง
ของประเพณี แต่ในส่วนที่เราอภิปรายกันในวันนี้ เรื่องวัฒนธรรมจากที่ท่านนายก
ได้พูดถึงว่า ในการแก้ระเบียบของวัฒนธรรมอําเภอ ให้ไม่มีวัฒนธรรมระดับตําบล
นั้นเป็นไปไม่ได้ ผมได้มีโอกาสอบรมที่ กทม.จะมีกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรม
จังหวัด วัฒนธรรมอําเภอ วัฒนธรรมตําบล วัฒนธรรมหมู่บ้าน ซึ่งจะมีระเบียบที่
สอดคล้องกันทั้งหมด แต่ในส่วนของวัฒนธรรมตําบล และหมู่บ้านต้องไปจด
ทะเบียนกับวัฒนธรรมอําเภอ วัฒนธรรมจังหวัดซึ่งจะถูกต้องตามกฎหมาย จริงๆ
ระเบียบมีอยู่แล้ว ถ้าหากพวกเราได้มองเห็นว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สําคัญ 
ในฐานะที่เป็นสมาชิก เราสามารถดําเนินการได้ โดยเฉพาะในเรื่องประเพณีลอย
กระทงที่พวกเราพูดถึง ผมได้มีโอกาสในปีนั้นที่ รร.ราชประชาฯ สมัยท่านนายก
ทรงยศ โดยเราจัดเป็นองค์รวม ในปีต่อไปหากพวกเราคิดจะดําเนินการขออย่าง
เดียวให้อยู่ในแผนพัฒนา เราก็สามารถดําเนินการได้ ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราต้องมี
แนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ถ้าสร้างแล้วเราก็มีเรื่องอ่ืนๆที่จะต้อง
ทํา ถ้าหากคิดว่าวัฒนธรรมบ้านเรา ท้องถิ่นเรา สามารถที่จะอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของเราก็สามารถท่ีจะทําได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผมยืนยันครับว่าทําได้ ผมถามที่อ่ืนมาหมดแล้วว่าสามารถอุดหนุนได้ครับ เชิญ
ท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 ผมพยายามพูดแล้วว่าอย่าตอบว่าทําไม่ได้ อย่าตอบว่าสุ่ม
เสี่ยง แต่ท่านก็ตอบ ที่ผ่านมาเรางานลอยกระทงเราก็จัด ทีนี้ผมฝากฝ่ายบริหาร
ว่าท่านไปหารือกันบ้าง งานลอยกระทงท่านบอกไม่มีที่ แต่เราเคยจัดที่ราชประชา
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กันทุกครั้ง และเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนทั้งตําบลที่อยากไปเที่ยว
งานลอยกระทง ที่เราจัดมีการแสดงของนักเรียน มีผู้ปกครองไปร่วมเยอะแยะ 
ฝากท่านว่ากิจกรรมบางอย่างมันจําเป็นต้องมี อย่างเรือพนมพระ อย่าตอบว่าทํา
ไม่ได้ฝากท่านพูดคุยกันบ้าง หากครั้งนี้ไม่มีไม่เป็นไรแต่ปีหน้าผมหวังว่าจะมีนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาโรจน์ ผู้บริหารจะฝากจะถามผู้ใหญ่ก็ไม่ว่านะครับ ถ้าให้ดีถาม 
พวกเรา 12 คนบ้าง เพราะเราเป็นสมาชิกสภาฯ ไม่ใช่ผู้ ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ
ทั้งหมด ท่านไม่เคยถามพวกเรา ผมพูดทุกครั้งเรื่องการทําเทศบัญญัติแบบมีส่วน
ร่วม มีครั้งแรกครั้งเดียวที่ไม่พูด ไม่ทราบมีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมบ้าง เชิญท่าน
สุรชัย 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมสุรชัย ใจกระจ่าง 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดูรวมๆแล้ว
งบประมาณของท่านไปกองอยู่ที่นันทนาการมากกว่า อย่างท่านประธานพูด ถ้า
พวกเราได้มีส่วนรวมในการจัดทําร่างเทศบัญญัติผมก็อยากจะฝากงานลอยกระทง
เช่นเดียวกัน เพราะเป็นหน้าเป็นตากับเทศบาลของเรา เป็นเจ้าภาพเองเลยแต่ผม
ว่ายังไม่สายสําหรับงานลอยกระทง ก็ฝากเผื่อไปยังเพ่ือนสมาชิกที่แปรญัตติดูว่า
เงินที่ตรงไหนที่ต้องตัด ก็ยังนํามาตั้งได้นะครับ งานลอยกระทงผมว่าควรจะมี 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหาร 
นายทรงยศ  กรุณา เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ จากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น ท่านนายกฯก็ติดภารกิจ ส่วนผมก็จะตอบเท่าที่ตอบได้ที่ไม่ขัดกับ
ความรู้สึกของท่านนายกฯ อยากให้ทุกอย่างสามารถเดินไปได้ด้วยดี คุยกันอย่างมี
เหตุผล ปัญหาที่เกิดข้ึนก็เราอาจจะไม่ได้คุยกัน ส่วนท่านนายกฯท่านมีความตั้งใจ
มากในการที่จะพัฒนาตําบลกะปาง แต่บางสิ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดของ
หลายๆคน ในวันนี้ก็อยากให้เดินได้จนแล้วเสร็จ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 เรื่องอุดหนุนอําเภอ 65,000 บาท ว่าสามารถ
อุดหนุนได้หรือไม่ ท่านบอกว่ามันล่อแหลม อยากทราบว่าอุดหนุนอําเภอ
ประเพณีชักพระสามารถทําได้อยู่หรือไม่ เพราะทุ่งสงเสร็จวันที่ 18 หรือเราโอน
ย้อนหลังไปได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาฯ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ขอชี้แจงประเด็น

ที่ 1.2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุ่งสง โครงการจัดงานเทศกาล
ประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง 65,000 บาท  เป็นของงบประมาณตามหน้าเทศ
บัญญัติ ปี 66 ไม่ใช่ปี 65 คือการจ่ายเงินอุดหนุนของปี 65 นี้ของอําเภอเราจ่าย
ให้ไปแล้ว จํานวน 65,000 บาท ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปี 65 ของปีนี้ที่ตั้งไว้ 
อําเภอขอมาทุกท้องถิ่น ตามเทศบาลก็มาก อบต.ก็น้อย การจ่าย ก็จ่ายให้ก่อน
เดือนกันยายน เพราะว่าอําเภอเขาจะทําขอมาก่อนที่จัดงาน การให้เงินอุดหนุน
สามารถให้ก่อนที่เขาจะดําเนินการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยดําเนินการ 
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หน่วยดําเนินการของอําเภอทุ่งสงเขารู้ว่าเดือนตุลานั้นสิ้นปีงบประมาณ เขาเลย
ขอตั้งแต่ก่อนวันที่ 30 กันยายน เราก็ปฏิบัติมาทุกท้องถิ่นและทุกปี งบประมาณ
ตรงนี้ก็เป็นของปี 66 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญท่านสนิท 
นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกฯ อยากจะถามว่าอุดหนุนประเพณี

ชักพระสามารถอุดหนุนหมู่บ้านได้หรือไม่ แต่ผมสงสัยว่าทําไมอุดหนุนอําเภอได้ 
ถ้าอุดหนุนอําเภอได้ ผมว่าน่าจะอุดหนุนตําบลได้ ถ้าผิดก็คงจะผิดกันหมด ผมว่า
กฎหมายน่าจะใช้ตัวเดียวกัน ตรงนี้พูดตามความคิดผมที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายแต่ใน
ฐานะที่อยู่มานาน ถ้าอุดหนุนอําเภอได้ไม่ว่าจะประเพณีอะไร ก็น่าจะได้อุดหนุน
ชาวบ้านได้ ถ้าอุดหนุนชาวบ้านไม่ได้อําเภอก็ไม่ต้องอุดหนุนเสียเลย แต่ผมก็
เข้าใจว่างบอุดหนุนมันจะเกินเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ก็ต้องถามท่านปลัด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสนิท เชิญท่านเลขาฯครับ 
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ขอตอบในเชิง

โครงการ เรื่องของเงินอุดหนุน เราดูงบก่อน ต้องอุดหนุนไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ 
อํานาจนายกฯ อีก 3 เปอร์เซ็นต์ต้องขออนุมัติผู้ ว่าฯ 1+2 ต้องไม่เกิน 6 
เปอร์เซ็นต์ นั่นคือหลักการใช้เงินอุดหนุนของท้องถิ่น คิดจากรายได้จริงของปี 64 
การอุดหนุนก็อุดหนุนส่วนราชการได้ทั้งหมด ถ้าส่วนราชการทําโครงมา องค์กร
เอกชน อุดหนุนได้ ส่วนสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีครับ ผมไปยื่นขอมาแล้ว
อําเภอไม่อนุมัติ แต่ถามว่าเมื่อไม่มีสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
มาดําเนินการแทนได้หรือไม่ ได้ถ้าเราจะให้ วัดให้ได้หรือไม่ ได้ถ้าวัดทําตาม
เงื่อนไข 1.วัดจะต้องมีฝ่ายทําบัญชีของวัด เอกสารทุกอย่างวัดต้องเคลียให้ ขึ้นอยู่
กับว่าทางวัดยินดีที่จะทําหรือไม่ หลายวัดก็ยินดี หลายวัดก็ไม่ยินดี เพราะว่าเงิน
มันเป็นที่อะไรที่ก้ํากึ่งกันอยู่ เช่น เงินรางวัล จะตกมาเทศบาลหรือวัด ก็ยังเป็นที่
ตกเถียงกันอยู่ ที่ผ่านมาท้องถิ่นไม่เอา เราจะเลี่ยงไปว่าอําเภอจัดอะไรก็ว่าไปแต่
ถามว่าถูกต้องหรือไม่ตรงนั้นก็ไม่มีใครชี้ให้ชัด แต่ว่าถ้าให้วัด วัดต้องมี ไวยาวัจกร 
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องทําบัญชีหลักฐานส่งมายังเทศบาล เทศบาลต้องเข้าไปดู
รายละเอียดได้ ที่ผ่านมาหลายๆวัดก็ทําเองดีกว่า ก็พูดในหลักการให้พวกเรา
ทราบว่าเงินอุดหนุนอยู่อย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ก็ชัดเจนเพ่ือนสมาชิกฯ ก็ได้ทราบว่าทําได้หรือไม่ได้ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ 187 - 194 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมสาโรจน์ ใจกระจ่าง 

สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานผมดูรายละเอียดมาพอสมควร งาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 79 ล้าน งบพัฒนา 7 ล้านกว่า ฝ่ายบริหารตอบ
ว่า หาจากหน่วยงานนอก ผมก็ถามว่าได้สักโครงการหรือไม่ ก็ทุกครั้งตอบอยู่
อย่างนี้ แต่สิ่งหนึ่งคือโครงการหมู่ที่ 8 ไม่มีโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งซักถาม
ข้างนอกบอกชาวบ้านไม่ต้องการ แผนประชาคมที่ให้ชาวบ้านยกมือนั้นไม่มี แต่
สิ่งที่ชาวบ้านไม่ยกมืออย่างหมู่ที่ 6 โครงการถนนสนามกีฬานายเท่งชาวบ้านไม่
ยกมือก็ทําได้ ทีนี้หมู่ที่ 8 ฝ่ายบริหารจะเอาเลี้ยงหอยผมก็ไม่ว่า ผมขอโครงสร้าง
พ้ืนฐานต้องมี เพราะในแผนพัฒนามันยังมี เรื่องการทําถนน เรื่องต่างๆ พอจะ
เป็นไปได้หรือไม่ตัดงบประมาณบางส่วน มาตั้งโครงการให้หมู่ที่  8 เพราะ
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ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน เขาไม่มี สมาชิกฯในหมู่บ้าน ผมเป็นสมาชิกฯผมก็ต้อง
คํานึงถึงทุกหมู่บ้าน อย่าอ้างประชาคม โครงการในแผนพัฒนาสามารถทําได้ เรา
อย่าอ้างให้ชาวบ้านยกมือ ผมไม่เห็นกฎหมายให้ชาวบ้านยกมือแล้วมาทําตาม   
ถ้าทําตามทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ว่า แต่ที่ชาวบ้านไม่ยกมือก็ทําได้เช่นของ
หมู่ที่ 6 อย่าทิ้งชาวบ้านหมู่ที่ 8 ถ้าไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการที่ละลายน้ําก็
ละลายน้ําหมด ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสุรชัย 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา ก็ดูรวมๆแล้วที่พวกเราได้คํานวณกันมาก็ 7 ล้านกว่า ทั้งที่เทศ
บัญญัติของเรา ตั้งไว้ 79 ล้าน ถ้าจะให้เทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อย
มาก ผลงานที่เด่นชัดจริงๆของเทศบาลของ อบต.ต่างๆ ก็อยู่ที่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก็ได้พิจารณาดูแต่ละโครงการก็อย่างที่ท่านเพ่ือนสมาชิกได้อภิปราย ในส่วนของ
หมู่ที่ 8 ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน ท่านจะอ้างว่าไม่มีจากประชาคม แต่ที่พวกผมได้ดู
ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ไม่ผ่านประชาคม ท่านไม่มีบรรทัดฐาน บางหมู่บ้านก็มา
จากประชาคม บางหมู่บ้านก็ไม่มีประชาคม อย่างของหมู่ที่ 4 ประชาคมจริงๆ 
ไม่ใช่โครงนี้ผมก็ไม่แน่ชัด แต่ท่านประธานคงจะตอบ ในส่วนของหมู่ที่ 6 ก็
เหมือนกัน แต่อีก 2 โครงการก็มาจากประชาคม และในส่วนของหมู่ที่ 1 ผมก็ไม่
เห็นของโครงสร้างพ้ืนฐาน ก็ขอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายก ในเรื่องของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้จัดสรรให้เกิดความเป็นธรรมให้ได้กันทั่วถึงทุกหมู่บ้านทั้ง
เขต 1 เขต 2 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย เชิญท่าน สท.วันเพ็ญ  ยอดทอง 
นางวันเพ็ญ  ยอดทอง กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนาง

วันเพ็ญ ยอดทอง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอเสริมอีกนิดของหมู่ที่ 8 ได้มีชาวบ้าน
โทรมาหาดิฉัน ให้ช่วยเรื่องถนนให้ 1 สาย สาย 70 ถนนสายบ้านของนางอ้อย - 
เขาน้ําผึ้ง เขาได้ปรึกษากับ สท.ชาติแล้วด้วย ทีนี้ถ้าว่าเข้ามาในสภาฯ ดิฉันไม่ได้
พูดเรื่องนี้ก็จะหาว่าละเลยหน้าที่ ก็ต้องมาพูดคุยด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายสุชาติ สงรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุชาติ สงรักษ์ 
สมาชิกสภา เขต 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ผมขอถามเรื่องโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายวิชัย เรืองจรัส – วัดชมพูพฤกษาราม  หมู่ที่ 
2 จํานวนเงิน 1,170,000 บาท กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ผม
ว่างบประมาณมากเกินหรือไม่ ผิดพลาดตรงไหนบ้าง ขอบคุณครับ 

นายทรงยศ กรุณา เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกฯ ผมตอบเท่าที่ผมตอบได้ เรื่องโครงการ
หมู่ที่  8 ผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเป็นความไม่ต้องการของชาวบ้าน หรือ
งบประมาณไม่เพียงพอ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกฯอาจจะคุยกับชาวบ้าน
บางส่วน และอาจจะเน้นโครงการอ่ืนมากไป โครงการต่อไปท่านอาจจะขอ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาทดแทน แต่อาจจะยังไม่ได้ตอนนี้ ท่าน
นายกฯก็พยายามที่หางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ถ้าได้มาก็เป็นสิ่งที่ดี
กับประชาชนในตําบล ท่านก็ประสานหลายๆหน่วยงาน เราก็ขอให้ได้ โครงการที่
เรียงตามลําดับก็อยู่ที่ท่านนายกฯอีก ท่านอาจจะมีแนวความคิดว่าเอาจาก
ประชาคมเป็นเกณฑ์ในการทําโครงการ เรื่องโครงการหมู่ที่ 2 ของผู้ใหญ่ชัยจะ
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นําไปเรียนท่านนายกฯ จริงๆแล้ว ช่างก็น่าจะคิดโครงการมาถูกต้องแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างหากไม่มีผมไปต่อแผนงานการเกษตร 
 แผนงานการเกษตร  หน้า 194 - 202 
นายสมรส  เพียรดี  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสมรส เพียรดี สมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 1 แผนงานการเกษตร หน้า 196 โครงการมีกิน 
มีใช้ มีจ่ายในครัวเรือน งบประมาณ 350,000 บาท ถ้าดูโครงการทั้งหมด ซื้ อ
ต้นไม ้ซ้ืออะไรต่างๆ แต่คนละโครงการกันกับ หน้า 169 ตั้งไว้ 600,000 บาท
ผมเข้าใจว่าน่าจะประชุมวันที่ 28 ซื้อต้นไม้อะไรแบบนี้ ทีนี้โครงการนี้มีกิน มีใช้ 
ตั้งไว้ 350,000 ท่านซื้อต้นไม้อีก ซื้อพันธุ์ไม้ ตั้งได้ทั้งหมด บางครั้งช้ําซ้อนกัน
บ้างหรือไม่ มาอยู่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วต้องพูดกันบ้าง สมาชิกฯทุกคนรู้
หมด แต่ไม่อยากล้วงลึก ฝ่ายบริหารเวลาท่านตั้งงบประมาณโครงการอะไรให้เห็น
แก่สมาชิกบ้าง ผมมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน ผมให้เกียรติฝ่ายบริหารทุกท่าน ผม
ตั้งข้อสังเกตไว้ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมรสครับ เชิญท่านอารีย์ 
นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอารีย์ คุระ

เอียด สมาชิกสภา เขต 2 ดิฉันต่อจากท่านสมรส นะค่ะ โครงการแรก 
660,000 บาท คือซื้อพันธุ์ไม้ ค่าอาหารว่าง และอ่ืนๆ ฯลฯ มาอีกตัวหนึ่ง
โครงการมีกินมีใช้มีจ่ายในครัวเรือน ตั้งไว้ 350,000 บาท ก็มีค่าตอบแทน      
ค่าอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ ฯลฯ และอีกโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน ถ้ามาดูแล้วมีค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพันธุ์สัตว์ พันธุ์ไม้ 
ฯลฯ ถ้ารวมกันแล้ว 3 โครงการล้านกว่านะค่ะ แบบนี้โครงการมันซ้ําซ้อนกันหรือ
เปล่า อย่าให้ชี้แจงว่าโครงการมันซ้ํากันหรือไม่ ออกมาแบบเดียวกันหมดเลย ถ้าดู
งบประมาณแล้วล้านกว่า เอาไปทําโครงสร้างพ้ืนฐานดีกว่า ประชาชนได้
ประโยชน์ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สท.อารีย์ เชิญท่านสุชาติ ครับ 
นายสุชาติ สงรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุชาติ สงรักษ์ 

สมาชิกสภา เขต 2 หน้า 202 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 
รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ที่ว่าตั้งไว้ 800,000 บาท ตอนนี้เหลือ 720,000 บาท ผมไม่
ทราบว่าจะซื้อวัวไม่ครับ ขอให้ตอบให้ตรงนะครับ ถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านต่อว่า
เอาอีกนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีเชิญท่านรองฯ ครับ 
นายทรงยศ  กรุณา เรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมคงจะตอบยากแต่

ว่าทุกอย่างเดี๋ยวจะถึงในข้ันต่อไป ท่านตั้งกรรมการแปรญัตติ อยากให้ว่ากันในชั้น
นั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านสนิท ครับ 
นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมสนิท  จันทร์คง 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมพอเห็น 800,000 นี้ ผมคิดได้ว่าปีหน้าผมจะคุยกับ
ชาวบ้านว่าผมจะไม่เอาโครงสร้างพ้ืนฐาน สมมุติว่าให้ล้านหนึ่งผมจะเอาเหมือน
หมู่ที่ 8 ไม่รู้เป็นอะไรผมจะดูก่อน ว่าหมู่ที่ 8 ได้อะไร ผมจะไปคุยกับชาวบ้านว่า
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เราไม่ต้องเอาหรอกครับปีหน้าเอาเหมือนของหมู่ที่ 8  ผมว่าชาวบ้านคงจะไม่ขัด 
ถ้าปีนี้หมู่ที่ 8 ได้ ปีหน้าคงจะเป็นหมู่ที่ 1 หรือ หมู่ที่ 7 เพราะกลุ่มมีเหมือนกัน 
ทั้งหมู่ที่ 1 และ 7 ผมจะไปคุยกับชาวบ้านว่าปีหน้าไม่ต้องเอาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพราะท่ีทราบหมู่ที่ 8 ได้ 40 ครัวเรือน ปี 67/68 ถ้าหมู่ที่ 8 ได้ หมู่ที่ 1 ผมจะ
ทําด้วยตามหลังอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสนิทครับ ก็อย่างที่รองทรงยศบอกก็อยู่ในชั้นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯคงจะปฏิบัติงานง่าย เพราะไม่มีใครชี้แจงเราก็ไม่รู้ 
เราก็ตัดได้เลย เพราะไม่รู้ว่าโครงการนี้โครงการอะไรไม่มีรายละเอียด เรื่องกลุ่ม 
เรื่องเงินอุดหนุน หากเราสงสัยกันมาก เราสามารถตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนได้ เราสามารถตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการ
กลุ่มอาชีพได้ สภาฯเรามีบทบาทหน้าที่มากมายในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับว่าเรา
จะทํากันหรือไม่อย่างไร หรือว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเรามาทําตามเค้าก็ได้ ที่จริงเรา
สามารถสอบถามว่าประมาณการแต่ละโครงการเป็นอย่างไร และการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เชิญท่านปลัดครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ที่ว่าตั้งไว้ 800,000 บาท เป็น
โครงการแนวทางของธนาคารโคกระบือครับ  

ประธานสภาฯ ไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมก็ไปต่อแผนงานต่อไป 
แผนงานการพาณิชย์ หน้าที่ 202-206  

ประธานสภาฯ   เชิญท่านลั้น ชูนิรมย์ 
นายลั้น  ชูนิรมย์  กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมลั้น  ชูนิรมย์ สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 จากที่ได้ฟังเพ่ือนสมาชิกอภิปรายว่าหมู่ที่ 1 ไม่
มีงบประมาณ ในปีนี้ ให้ท่านดู หน้า 206 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสาย
วัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ประปาตัวนี้เป็นประปาของเทศบาล ผมได้มีโอกาสที่
ผู้รับเหมาเข้าไปทําถนนสายนั้น มีโอกาสพบว่าทําไมหมู่ที่ 1 น้ําประปาบางที่
ชาวบ้านไม่ได้ใช้ ที่หน้าอนามัย ท่อเมนต์ประปาเป็นท่อเมนต์ 2 นิ้ว สายทางเข้า
วัด แต่ตรงถนนสายหลักเป็นท่อเมนต์ 3 นิ้ว ผมจึงนําเรียนกับท่านนายกฯ ว่า
อาจจะเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง ก็เลยได้ลงสํารวจพ้ืนที่เข้าใจ
ว่าต่อท่อเมนต์จากประปาตัวใหญ่ แล้วก็มาถึงหน้า รร.บ้านคลองตูก สายท่อเมนต์
หลัก ได้คุยแล้วได้จัดสรรงบประมาณในปีนี้ไปเพ่ือที่จะให้น้ําประปาได้ใช้อย่าง
ทั่วถึง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากแผนงานนี้เป็นแผนงานสุดท้าย หากท่านใดจะอภิปรายในภาพรวมทั้ง
เล่ม เพราะบางโครงการที่เราได้คิดไว้ไม่ได้อยู่ในแผนงานใดแผนงานหนึ่ง 
นอกจากอภิปรายในแผนนี้ อภิปรายในภาพรวมได้เลย เชิญท่านสนิทครับ 

นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมสนิท  จันทร์คง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมไม่ได้อภิปรายอะไร แต่ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้
โครงการผมมาโครงการหนึ่ง 2 ปี แล้วในวาระปีนี้ผมได้ 1 โครงการ ผม
ขอขอบคุณ ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วดูวันนั้นไม่มี ตอนนี้ในเทศบัญญัติมันมีได้ 
345,500 บาท ผมขอขอบคุณนายกฯ 2 ปี ได้แค่นี้ ปีแรกก็ไม่ได้อะไร จ่ายขาด
ผมไม่พูด ขอขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสนิทครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ในส่วนที่อยู่ใน
แผนงานใดแผนงานหนึ่งก็เชิญครับ หากไม่มีแล้ว ก็ถือว่าการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 4.1 ถือว่าการ
พิจารณาการอภิปรายเสร็จสิ้นนะครับ ผมขอปิดการอภิปรายในเรื่องของ 4.1 
ต่อไปจะเป็นการ ขอมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  11 เสียง  (องค์ประชุม 12) 
ไม่เห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง  (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 
มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 45 เราไม่สามารถพิจารณา 3 วาระรวดได้ ก็เป็นเรื่อง
ของการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อที่ 103 (1) คณะกรรมการ
สามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7  
คน ขอเชิญท่านเลขาฯนําเรียนเพ่ิมเติม 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอนําเรียนเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านประธานสภาฯ 
ได้นําเรียนไว้ ในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 คณะกรรมการเราสามารถ
ตั้งได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 7 ท่าน จะตั้งกี่ท่านขึ้นอยู่กับมติของสภาฯ 
น้อยสุด 3 ท่าน มากสุด 7 ท่าน และต้องมีมติสภาฯว่าจะแต่งตั้งกี่ท่าน แล้วการ
พิจารณาแต่ละคนให้เลือกเป็นรายคน ซึ่งประธานสภาฯจะต้องนําพิจารณาเป็น
คนที่ 1 เสร็จสิ้น และไปคนที่ 2 ที่ 3 ไปตามลําดับ โดยขอมติเป็นรายคน ซึ่ง
ประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติมาตลอดแล้ว ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ครับขั้นแรกจะเป็นการให้เพ่ือนสมาชิกนําเสนอ ว่าในเรื่องของจํานวน ระหว่าง   
3 -7 จะตั้งก่ีท่าน ให้ท่านเสนอเรื่องของจํานวนว่าตั้งก่ีท่าน แล้วเราจะมาขอมติว่า
ต้ังก่ีท่าน เชิญท่านสุชาติครับ 

นายสุชาติ    สงรักษ์  ขอเสนอจํานวน  7  ท่านครับ  
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุชาติ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
ที่ประชุมฯ ไม่มี 
ประธานสภาฯ ครับก็สรุปว่ามีท่านสุชาติ เสนอเป็น 7 ท่าน แล้วไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

สรุปว่าเราใช้ 7 ท่าน 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในจํานวน 7 ท่าน ให้มีการเสนอ

ชื่อ และขอผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  เชิญท่าน
อาทิตย์ ครับ 
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นางอาทิตย์  ทองอยู่ ขอเสนอนายชอบ  จันทร์ปาน (คนที่ 1) 
ผู้รับรอง 
(1) นางอารีย์    คุระเอียด 
(2) นายสุชาติ    สงรักษ์  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่  1  อีกหรือไม่ถ้าไม่มีสรุปว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 1 คือ นายชอบ จันทร์ปาน ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 เชิญท่านสุรชัยครับ 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง ขอเสนอ นายน้อย ศรีสวัสดิ์ (คนที่ 2) 
  ผู้รับรอง 
  (1) นายสนิท   จันทร์คง 

(2) นายชอบ  จันทร์ปาน     

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2  อีกหรือไม่ถ้าถ้าไม่มีสรุปว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 2 คือ นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 3 เชิญท่านวันเพ็ญ ครับ 

นางวันเพญ็   ยอดทอง ดิฉันขอเสนอนายลั้น  ชูนิรมย์ (คนที่ 3) 
    ผู้รับรอง   

(1) นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
(2)  นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3  อีกหรือไม่ถ้าถ้าไม่มีสรุปว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท่านที่ 3 คือ นายลั้น  ชูนิรมย์ ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 เชิญท่านอารีย์ ครับ 

นางอารีย์   คุระเอียด ดิฉันขอเสนอ นายสมรส  เพียรดี (คนที่ 4) 
ผู้รับรอง   
(1) นายชอบ  จันทร์ปาน 
(2) นายสนิท  จันทร์คง 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 4  อีกหรือไม่ถ้าถ้าไม่มีสรุปว่า 
คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 4 คือ นายสมรส  เพียรดี ต่อไปเป็นการเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 เชิญท่านอาทิตย์ครับ 

นายอาทิตย์   ทองอยู่ ขอเสนอ นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง (คนที่ 5) 
    ผู้รับรอง   

(1) นายสมรส  เพียรดี 
(2) นายสุชาติ  สงรักษ์ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 5  อีกหรือไม่ถ้าถ้าไม่มีสรุปว่า 
คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 5 คือ นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ต่อไปเป็นการ
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  ขอเสนอ นายสุชาติ   สงรักษ์  (คนที่ 6) 
    ผู้รับรอง   

(1) นายสุรชัย ใจกระจ่าง 
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(2) นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 6  อีกหรือไม่ถ้าถ้าไม่มีสรุปว่า 

คณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ 6 คือ นายสุชาติ  สงรักษ์ ต่อไปเป็นการเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 เชิญท่านสุชาติครับ 

นายสุชาติ  ใจกระจ่าง  ขอเสนอ นางอารีย์  คุระเอียด 
    ผู้รับรอง   

(1) นายสุรชัย ใจกระจ่าง 
(2) นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 7  อีกหรือไม ่เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง  ขอเสนอ นายอาทิตย์  ทองอยู่ 
    ผู้รับรอง   

(1) นายสมรส  เพียรดี 
(2) นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 

ประธานสภาฯ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 มีการเสนอมา 2 ท่าน คือ ท่านอารีย์ คุระ
เอียด และท่านอาทิตย์  ทองอยู่ ผมจะขอมติครับ  

มติที่ประชุมฯ นางอารีย์   คุระเอียด   เห็นชอบ     1   เสียง 
นายอาทิตย์  ทองอยู่    เห็นชอบ     7   เสียง 
งดออกเสียง  4  เสียง (ประธาน/ สท.3 ท่าน) 

ประธานสภาฯ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติ คน ที่ 7 คือ นายอาทิตย์  ทองอยู่ (คนที่ 7) 
และเราก็ได้คณะกรรมการครบทั้ง 7 คนแล้ว เชิญท่านเลขาฯครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ในขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ที่ประชุมฯจะต้องกําหนดว่าจะ
ให้เพ่ือนสมาชิกฯ ทั้งหมด หรือผู้ที่ประสงค์จะแปรญัตติ ยื่นคําแปรญัตติกับ
คณะกรรมการตั้งแต่วันไหนถึงไหน ก็เดี๋ยวจะต้องให้ที่ประชุมฯเป็นผู้กําหนด แต่ก็
ใคร่ขอเสนอเบื้องต้นเป็นวันที่  
วันที่  13  ตุลาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
วันที่  14  ตุลาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
วันที่  15  ตุลาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
โดยสามารถมารับคําร้องได้ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตําบลกะปาง 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาฯได้เสนอมา 3 วัน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หากว่าไม่มีก็ถือว่ามี
มติเป็นเอกฉันท์ ก็ขอให้คณะกรรมการมารับคําแปรญัตติ 3 วัน คือวันที่ 13 -15 
ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลตําบล 
กะปาง 

 เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ผมในฐานะเลขาสภาฯ ซึ่งจะต้องนัดประชุมคณะกรรมการนัดแรกเพ่ือเลือก
ประธาน และเลขาฯ ขอนัดหลังจากเลิกประชุมวันนี้ เดี๋ยวจะขอประชุมเลย
สําหรับคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน 

ประธานสภาฯ  ครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่า ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ก็เป็นอันเสร็จสิ้น  
เชิญท่านเลขาฯ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ครับท่านใดจะรับใบเสนอคําแปรญัตติฯ สามารถรับได้เลยที่ผมนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านสาโรจน์

ครับ 
นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร เรื่องอ่ืนๆ เรื่องหลาน้ํา ผมจําได้ว่ารองนายกฯ 

ทรงยศ เคยพยายามให้ผู้รับเหมาต้องทําท่านนายกฯ ก็ยินดี ตอนนี้ไม่ต้องฝากใคร
แล้วครับ ท่านทรงยศ ตรงๆเลย เรืองนี้ท่านนําเรียนไปเลยว่าถ้าผู้รับเหมาไม่ลงทํา 
ก็ฟ้องไปเลย แล้วขอเวลาอย่าให้ผ่านสมัยนี้ ปีหนึ่งแล้วครับ ชาวบ้านเดือดร้อนวัน
ก่อนปลูกกล้วย ผมไม่รู้จะทําอย่างไรโทรหา สจ.ได้หินไปถมหน่อยหนึ่ง ก็ฝากท่าน
รองทรงยศ วันก่อนท่านนายกฯบอกสั่งปลัดว่าให้คุยกับผู้รับเหมา ก็ยังไม่มีความ
คืบหน้า ขอบคุณท่านรองทรงยศครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรสครับ 
นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมสมรส เพียรดี สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลกะปาง ที่จริงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะ หลายๆคนก็หลาย
เรื่อง แต่ท่ีอยู่ผมเข้าใจว่า วันนี้ทําหน้าที่อันสําคัญเพราะเวทีของพวกเราไม่มีเยอะ 
เหมือนท่านผู้บริหาร ประชุมตรงนี้ท่านก็พูด ประชุมตรงโน่นท่านก็พูด บางครั้ง
ท่านพูดไม่ให้เกียรติพวกกระผม ผมไม่เคยได้ยินท่านพูดให้เกียรติกับสมาชิกฯเลย 
ในที่ประชุมแห่งนี้ท่านก็ไม่ให้เกียรติ ผมถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการให้เกียรติกัน 
ผมยึดหลักมากและเน้นเลยสําหรับการให้เกียรติ วันนี้หลายเรื่อง เรื่องงบ สปสช.
บางครั้งท่านผู้บริหาร ขนาด 79 ล้าน ท่านบริหารก็เยอะอยู่แล้ว สปสช.บางครั้ง
หลายคนที่มาประชุม นายกฯได้ชี้แจงแถลงไปหมดแล้ว ที่จริงผมก็อยากฝากการ
อบรมเรื่องยาเสพติด ว่าเทศบาลตําบลกะปางของเรามีส่วนร่วมอย่างไรเรื่องยา
เสพติด วันนี้ใกล้เข้ามาแล้ว ผมว่าทุกหมู่บ้านในตําบลกะปางต้องมี ผมอยากให้มี
งบประมาณสัก 1-3 ล้าน ผู้ที่ติดยาเสพติดจะทําอย่างไรให้มาพูดมาคุย เรากับ
สถานีตํารวจภูธรกะปางอยู่ตรงนี้ ผมว่าประมาณ 1 ปี 7 เดือน เรามาอยู่เคยพบ
กับสารวัตรบ้างหรือไม่ ผู้บริหารเคยได้นั่งคุยกับสารวัตรบ้างหรือไม่  ไม่ได้
ปรึกษาหารือเรื่องยาเสพติดกันเลย วันนี้ท่านรู้หรือเปล่าว่ายาเสพติดมันทะลักอยู่
ในหมู่บ้านของเราเท่าไหร่ ท่านรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ยาเสพติดเม็ดละเท่าไหร่ ท่านรู้
หรือเปล่าว่ามันมาง่ายขนาดไหน เรื่องยาเสพติดผมว่าไม่นานพวกเราบางคน
อาจจะได้เจอ ผมอยากฝากท่านวันก่อนผมฝากแล้วที่จริงตั้งงบประมาณไว้พวกที่
ติดยาเสพติดต้องทําอย่างไรก็ ไม่มีท่านไม่ได้พูดถึง ท่านไปมุ่งเรื่องอย่างอ่ืน       
ผมบอกว่าเรื่องการท่องเที่ยวคลองโสมก็ไม่เห็น ผมบอกว่าทําป้ายเขตก็ไม่เห็นมี 
เพราะเราไม่มีส่วนร่วม ผมปล่อยแล้ว แต่เราต้องมาทําหน้าที่ ไม่รู้ทําอย่างไรได้ 
ผมต้องขอโทษท่านรองนายกฯทั้ง 2 ผมเคารพท่านที่ให้เกียรติ  ที่จริงเรื่อง
เยอะแยะมากมาย แต่เป้าหมายถึงท่านนายกฯ อยากให้มีอยู่ในวาระการประชุมที่
ได้มาพูดในวาระอ่ืนๆ ถ้าวาระการประชุมของเทศบาลตําบลกะปางแห่งนี้ถึง
นายอําเภอ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงรัฐมนตรี ถึงนายกฯ เขาได้รู้ว่าเทศบาล
ตําบลกะปางสมาชิกฯเราไม่ได้อยู่เฉยๆ เขาพูดแล้วหลายท่าน ถ้าวาระการประชุม
มันไปถึงไหน แต่ถ้าวาระการประชุมอยู่วนเวียนอยู่แถวนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ ทีนี้วาระ
การประชุมไปถึงไหนบ้าง ท่านตอบกับผมสักครั้ง ว่าวาระการประชุมนี้ไปอยู่
ตรงไหนบ้าง ใครได้ดูได้อ่านบ้าง ผมมาแก้ประจํา ผมสมาชิกเขตที่ 1 ครับ แต่ถ้า
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ทางอําเภอ ผู้ว่าฯได้เห็นผมก็ได้ชื่นใจ ที่จริงเรื่องเล็กๆ ท่านรองฯนายก ฯ ผมมี
เรื่องเยอะแยะที่จะสอบถามท่านนายกฯ ผมเข้าใจท่าน ผมเคารพท่าน ผมแค่
อยากพูดว่างบประมาณตั้งไว้ 79 ล้าน ท่านไม่คุยกับพวกเราเลย ท่านไม่คุยอะไร
สักนิดเลย ไม่รู้จะพูดอย่างไร อยู่ในวาระการประชุมแห่งนี้มันก็ดีแล้ว ผมจึง
ขอขอบคุณท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ ที่มาพูดมาคุย บางคนมีความรู้สูง 
บางคนมีความรู้ต่ํา อย่างผมมีความรู้ต่ํา ผมก็พูดได้แค่นี้ผิดบ้างถูกบ้าง ผมก็พูด
แล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส เชิญท่านลั้น ครับ 
นายลั้น   ชูนิรมย์ กราบเรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมลั้น  ชูนิรมย์ สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลกะปาง เขต 2 บรรยากาศวันนี้ในเรื่องของการประชุมสภา   
ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปี เทศบัญญัติ  ก็นําเรียนกับท่าน
ประธานสภาด้วยความเคารพนะครับว่าจริงๆ ในการพิจารณาเทศบัญญัติบาง
ท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่เห็นด้วย จากที่พวกเรานั่งคุยกันแต่วันนี้ผ่านไปด้วย
ความเรียบร้อย ไปถึงขั้นกรรมาธิการแปรญัตติก็ถือว่าพวกเราได้มองเห็น
ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นและความสําคัญของความรักความ
สามัคคีของท้องถิ่นเราเองให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
พวกน้อง ๆ รุ่นหลัง นั่นคือพวกเรา ถือว่าอยากให้เห็นว่าเป็นต้นแบบในความรัก
ความสามัคคีของพวกเราให้เดินไปทิศทางเดียวกันนั่นคือส่วนหนึ่ง และในส่วน
ของเทศบัญญัติ จริงๆ ผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารก็เหมือนกันอย่าเอาเรื่องการเมืองมา
ว่ากัน เลือกตั้งเสร็จก็จบ เรามาพัฒนามาจับมือร่วมกันว่าจะทําอะไรให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ถ้าเราเอาการเมืองมาว่าเทศบัญญัติงบประมาณก็คงจะไปคนละ
ทิศคนละทาง แล้วพ่ีน้องประชาชนก็เสียผลประโยชน์ ก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็เป็น
ส่วนที่พวกเราในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่น ก็คิดว่าเราจะเดินทิศทางไหนให้พ่ีน้องมี
ผลประโยชน์ให้มากที่สุดและในส่วนของการตั้งกรรมาธิการแปรญัตติในครั้งนี้ผม
ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับพ่ีน้องสมาชิกที่นครฯ ว่าในการประชุมสภาของท้องถิ่น
ของเทศบาล หากมีการตั้งกรรมการในสภาฯ เราสามารถเบิกเงินค่าประชุมได้มัน
มีระเบียบอยู่ในส่วนของกรรมการตรวจรายงานการประชุม และกรรมาธิการแปร
ญัตติ สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนได้ตรงนี้นําเรียนปลัด เพื่อให้ท่านได้ดูในตรงนั้น
เพ่ือสิทธิของพวกเราคือผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับท้องถิ่นจังหวัด ท่านก็บอกว่า
ถูกต้องแล้ว ให้ท่านกลับไปจากนี้ ไปนําเรียนกับท่านปลัดของท่านให้ไปดูระเบียบ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับขอบคุณท่านลั้น ชูนิรมย์ ก็ขอฝากท่านปลัดในส่วนที่ระเบียบเปิดให้สามารถ
ทําได้ ในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติไม่ทราบท่านผู้บริหาร ท่านรองนายก
ท่านที่ปรึกษา มีอะไรที่จะพูดคุยบ้างในวาระอ่ืนๆ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็ในวาระอ่ืนๆ
ส่วนของผมก็ฝากสัก 1 เรื่องใหญ่ๆ ในส่วนของหมู่ที่ 6 ก็เป็นถนนสายคูค่าย   
เห็นว่าท่านประธานก็เป็นคนพ้ืนที่หมู่ที่ 6 รวมไปถึงท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา
ท่านเลขาฯ นายกฯก็ด้วยเหมือนกัน เป็นคนพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ก็ขอฝากให้ช่วยติดตาม
ด้วยว่าไปถึงไหนแล้ว ช่วยดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน
อย่างหนักเลยวันนี้ที่ฝนตกใช้การไม่ได้เลยถนนสายคูค่ายของหมู่ที่ 6 นะครับฝาก
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ท่านประธานไปยังผู้บริหารทั้งหมดเลยช่วยติดตามให้พ่ีน้องประชาชนด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุรชัย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสุรชัยเอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกฯ 
ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ รวมทั้งตัวผมด้วย ชาวบ้านก็ประสบปัญหาจริงๆนะ
ครับ เชิญท่านรองนายกครับ 

นายทรงยศ  กรุณา เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ จากที่เพ่ือนสมาชิกสงสัย
สอบถามในเรื่องของสะพานถนนหลาน้ํา จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่เริ่มต้นที่ไม่ยอม
ถ้าผมยอมตอนนี้  นายกตั้ งงบประมาณไปแล้ว  ผมบอกกับผู้รับเหมาต้อง
รับผิดชอบจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย ผมกติ็ดตาม ผมก็ถามอยู่ไม่รู้มีเงื่อนงําอะไร
อยู่ ผมไม่แน่ใจ ว่าทําไมไม่ทําแต่ผมจะเร่งนายกอีกทีให้เด็ดขาดแล้ว ไม่ได้แล้ว
ชาวบ้านเดือดร้อน เขาก็ทําลายถนนบ้านเรา ก็จะเร่งถามดูให้ แล้วก็ถนนสาย     
คูค่าย ผมก็ถามวันก่อน ผู้รับเหมาเขาอยู่ในขั้นขอขยายเวลา ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้
อยู่ขั้นตอนไหน เขาจะมาเมื่อไหร่ ผมจะตามเรื่องให้เองเดี๋ยวถ้าอย่างไรจะ
สอบถามท่านนายก และประสานติดต่อเอง ว่ามันอยู่อย่างไร เพราะเดือดร้อน
จริงๆ ถนนตรงนั้นช่วงหน้าฝนคนที่เดินทางผ่านเส้นนั้นก็เดือดร้อนกัน แล้วเรื่อง
อ่ืนๆ ของท่านสมรสเดี๋ยวผมฝากไปถึงท่านนายกฯ ประสานนายกฯให้ที่ท่านฝาก
มา ผมจะตอบเองก็คงจะตอบไม่ได้ ว่าท่านสมาชิกสงสัย สอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้
ก็เวลาคงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ ทางผู้บริหารก็ขอขอบคุณท่านประธาน
สมาชิก เจ้าหน้าที่ ท่านปลัด น้องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เราประชุมอยู่เลยเวลามา
ก็ให้ความสําคัญกับที่ประชุม ต่างคนต่างก็มีภาระ ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่บ้านกัน
อยู่ทุกคน แต่หน้าที่นี้ก็สําคัญที่เราเสียสละตัวเองเพ่ือส่วนรวมแล้ว เราก็ต้องทํา
หน้าที่ก็ คนที่ธุระต้องไปก่อนก็ไม่ว่ากัน ก็ขอบคุณทุกคนที่มาถึงขั้นตอนรับ
หลักการ และคณะกรรมาธิการพิจารณาโครงการ ในเวลาที่กําหนดต่อไป วันนี้
ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายกฯ เชิญท่านเลขาฯ  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับก็ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องวาระอ่ืนๆ วันนี้ 6 โมงทางเทศบาลจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม          
ที่วัดกะโสมใต้ ถ้าท่านใดไม่ติดภารกิจก็ขอเรียนเชิญครับ และสักครู่ขอประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ ครับวันนี้การประชุมสภาฯ วาระอ่ืนๆ ก็คงจะเสร็จสิ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่าน    
ที่ให้ความสําคัญกับสภาฯ ของเราโดยเฉพาะเพ่ือนสมาชิก เป็นหน้าที่หลักของเรา
การพิจารณาเทศบัญญัติ ถือว่า 1 ใน 3 ข้อที่เป็นหน้าที่ของพวกเราก็ขอขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณเพ่ือนพนักงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านที่กรุณาเข้าร่วมประชุมและให้คําชี้แนะ ให้คําแนะนําในส่วน
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกอย่าง ขอขอบคุณผู้บริหารท่านนายก
ท่านรองนายกฯ ทั้ง 2 ท่าน ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มี
ส่วนสําคัญให้พวกเราดําเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย อย่างถูกต้องหลังจากนี้ก็
เป็นบทบาทภารกิจอีกหน้าที่หนึ่งของแต่ละท่านที่เป็นคณะกรรมการต่างๆนะ
ครับ หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเสร็จ ก็จะมีหนังสือเชิญประชุมอีก




